

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH ĐẮK NÔNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 431 /BC-UBND

Đắk Nông, ngày 04 tháng 7 năm 2023

### **BÁO CÁO**

**Tổng hợp kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri trước  
Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026**



Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Báo cáo số 28/BC-HĐND ngày 12/6/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri trước Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 3327/UBND-BTCD ngày 14 tháng 6 năm 2023, theo đó, giao Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành và các đơn vị có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố Gia Nghĩa tiến hành kiểm tra, rà soát các ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri để xử lý, trả lời cho cử tri; Công văn số 3658/UBND-BTCD ngày 29 tháng 6 năm 2023 về việc đôn đốc báo cáo kết quả trả lời kiến nghị, phản ánh của cử tri. Tổng hợp, báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 30 tháng 6 năm 2023.

Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tổng hợp kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri trước Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (có phụ lục đính kèm theo)./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Các phòng chuyên môn thuộc VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH, TCD (B).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Hồ Văn Mười**

## PHỤ LỤC

**Báo cáo tổng hợp kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri trước Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026**

(Kèm theo Báo cáo số **431**/BC-UBND ngày **04** tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT	Nội dung kiến nghị, phản ánh	Cơ quan giải quyết, trả lời
<b>I</b>	<b>Về lĩnh vực đất đai, quy hoạch, đền bù, hỗ trợ</b>	
1	<p><i>Cử tri Nguyễn Mạnh Hùng, thôn 2, xã Đăk Ha, huyện Đăk Glong:</i> Hiện nay, mỏ bô xít trên địa bàn huyện Đăk Glong chưa được công bố quy hoạch cụ thể về vị trí, địa điểm. Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét công bố quy hoạch khu vực khai thác mỏ bô xít trên địa bàn huyện Đăk Glong, để người dân an tâm canh tác, ổn định cuộc sống.</p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>Ngày 01 tháng 11 năm 2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 167/2007/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng bauxit giai đoạn 2007 - 2015, có xét đến năm 2025; theo đó, trên địa bàn tỉnh Đăk Nông được quy hoạch 09 khu vực mỏ với diện tích khoảng 1.605km<sup>2</sup>; đối với địa bàn huyện Đăk Glong, gồm có các khu vực mỏ: Quảng Sơn; mỏ 1/5; Khu vực Đông Bắc - Tây Nam mỏ 1/5 với tổng diện tích đã được thăm dò phê duyệt trữ lượng là 381,2km<sup>2</sup>.</p> <p>Ngày 25 tháng 02 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 295/QĐ-TTg về việc Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.</p> <p>Theo đó, Bộ Công Thương là cơ quan chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành trung ương, UBND các tỉnh, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức nhiệm vụ lập Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.</p>	Sở Công Thương

	<p>Sau khi, nhiệm vụ lập Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, thì Sở Công Thương trả lời đề cử tri được biết.</p>	
2	<p><i>Các cử tri: Nguyễn Hữu Lập, bon Bu Dã; Điểu Lé, bon Bu Krák; Điểu Phương, bon Bu Sóp, xã Quảng Trục, huyện Tuy Đức:</i> Hiện nay, tại bon Bu Sóp, Bu Krák, xã Quảng Trục có trên 90% diện tích đất của người dân canh tác đang trồng các loại cây nông nghiệp thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên, Trung đoàn 726 đang quản lý, người dân đã trồng các loại cây lâu năm và đã cho thu hoạch ổn định nhiều năm. Đề nghị cơ quan chức năng chỉ đạo cấp có thẩm quyền xem xét có phương án rà soát, đo đạc diện tích đất trên địa bàn xã, khi thực hiện cần có sự phối hợp giữa Công ty, doanh nghiệp với chính quyền và người dân. Bóc tách diện tích đất bà con đã xâm canh, canh tác ổn định trên đất của Công ty, doanh nghiệp và Trung đoàn bàn giao cho địa phương để cấp cho người dân phát triển sản xuất.</p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên, và Trung đoàn 726 - Binh đoàn 16 đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật. Do đó, việc người dân lấn, chiếm đất của 02 đơn vị trên để canh tác, sản xuất là hành vi vi phạm pháp luật bị nghiêm cấm theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Luật Đất đai năm 2013.</p> <p>Để quản lý, sử dụng tốt đất rừng đã được Nhà nước giao cho doanh nghiệp bảo vệ, quản lý, sử dụng, tránh tình trạng việc người dân phá rừng, lấn, chiếm đất rừng, yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Tuy Đức chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên, Trung đoàn 726 - Binh đoàn 16 và các đơn vị có liên quan thường xuyên kiểm tra, rà soát đối với các trường hợp có hành vi lấn, chiếm đất rừng; đồng thời, nếu phát hiện trường hợp người dân lấn, chiếm đất rừng bất hợp pháp tại 02 đơn vị trên, thì tổng hợp báo cáo cơ quan chức năng và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.</p>	Sở Tài nguyên và Môi trường

3	<p><i>Cử tri Đỗ Xuân Rãi, tổ dân phố 6, phường Nghĩa Phú, thành phố Gia Nghĩa:</i> Dự án thủy điện Đăk R’Tih đã làm dâng nước vào đất nhà ông khoảng 400m<sup>2</sup>. Công ty Cổ phần thủy điện Đăk R’Tih đã đến kiểm tra, bồi thường, hỗ trợ cây cà phê, nhưng không bồi thường, hỗ trợ diện tích đất. Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết hỗ trợ cho gia đình ông.</p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>Sau khi tiếp nhận kiến nghị của cử tri Đỗ Xuân Rãi, ngày 21 tháng 6 năm 2023, UBND thành phố Gia Nghĩa đã chỉ đạo UBND phường Nghĩa Phú phối hợp với Công ty Cổ phần thủy điện Đăk R’Tih kiểm tra, rà soát hồ sơ bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Nhà máy thủy điện Đăk R’Tih, đối với hộ ông Đỗ Xuân Rãi thì vụ việc dâng nước vào đất nhà ông khoảng 400m<sup>2</sup> xảy ra vào năm 2012. Qua kết quả kiểm tra hồ sơ lưu trữ ngày 18/10/2012, Công ty Cổ phần thủy điện Đăk R’Tih phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Gia Nghĩa (nay là Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Gia Nghĩa), Ủy ban nhân dân phường Nghĩa Phú và hộ ông Đỗ Xuân Rãi kiểm tra ranh giới thu hồi đất theo Quyết định số 2373/QĐ-UBND ngày 10/10/2008 của UBND thị xã Gia Nghĩa (nay là thành phố Gia Nghĩa) khu vực lòng hồ 3.1-3.2, dự án Nhà máy thủy điện Đăk R’Tih thì phần đất đai không bị ngập thêm, mà chỉ ảnh hưởng 11 cây cà phê. Do vậy, Công ty Cổ phần thủy điện Đăk R’Tih chỉ bồi thường theo số cây cà phê bị ảnh hưởng cho hộ ông Đỗ Xuân Rãi theo quy định.</p> <p>Hiện nay, mực nước tại thủy điện Đăk R’Tih đang xuống thấp, chưa thể đánh giá cụ thể mức độ ảnh hưởng theo kiến nghị của ông Đỗ Xuân Rãi. Để có cơ sở xem xét, đề nghị Công ty Cổ phần thủy điện Đăk R’Tih hỗ trợ phần diện tích đất bị ảnh hưởng nằm ngoài diện tích đất bị thu hồi; UBND thành phố Gia Nghĩa yêu cầu UBND phường Nghĩa Phú và hộ ông Đỗ Xuân Rãi phối hợp theo dõi việc tích nước của Nhà máy thủy điện Đăk R’Tih, nếu ảnh hưởng đến diện tích đất của hộ ông Đỗ Xuân Rãi thì UBND phường Nghĩa Phú chủ trì, phối hợp với Công ty Cổ phần thủy điện Đăk R’Tih xem xét giải quyết bồi thường, hỗ trợ cho hộ Đỗ Xuân Rãi theo quy định.</p>	UBND thành phố Gia Nghĩa
---	---	--------------------------

*Cử tri Phạm Văn Bảo, thôn 7, xã Nhân Đạo, huyện Đắk R'Lấp:* Hiện nay, trên địa bàn thôn 7 nhiều hộ dân đang sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ rất lâu, từ khi đến định canh, định cư khai hoang nhiều hộ không biết đây là đất thuộc khu vực rừng phòng hộ do Nhà nước quản lý, đã sinh sống cho đến nay; khi người dân làm thủ tục cấp quyền sử dụng đất thì được biết đất thuộc rừng phòng hộ không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được; do vậy, đề nghị cơ quan chức năng cho người dân được sống và canh tác trong khu vực này. Nếu có thì tạo điều kiện hỗ trợ các nhu cầu dân sinh cần thiết giúp người dân ổn định cuộc sống (hỗ trợ điện, đường, internet); trường hợp, không cho người dân sinh sống và phải thu hồi đất của dân đang canh tác thì đề nghị cơ quan chức năng có chính sách phù hợp đảm bảo cho người dân.

**Trả lời:**

*Đối với việc các hộ dân đã và đang sinh sống, canh tác trong rừng phòng hộ từ rất lâu và không biết đây là đất rừng do nhà nước quản lý, khi làm Giấy chứng nhận QSD đất thì không cấp được.*

Căn cứ các Quyết định số 819/QĐ-UBND ngày 07/7/2006 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Cát Tiên; Quyết định số 575/QĐ-UBND ngày 26/4/2007 của UBND tỉnh về việc giao đất, giao rừng cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Cát Tiên; Quyết định số 2195/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1474/QĐ-UBND ngày 08/9/2017 của UBND tỉnh về việc duyệt điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng tỉnh Đắk Nông; Quyết định số 2250/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án phát triển rừng bằng phương thức Nông lâm kết hợp và trồng cây phân tán, giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 04/01/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2022-2031 của Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Cát Tiên.

Việc quy hoạch rừng phòng hộ, quy hoạch 3 loại rừng được các cơ quan chức năng có thẩm quyền dựa trên các yếu tố về lịch sử rừng, chức năng của rừng, các yếu tố về địa lý, phù hợp để xây dựng và phê duyệt. Các hộ dân đã và đang

Sở Nông  
nghiệp  
và Phát  
triển  
nông  
thôn

sinh sống, canh tác trong rừng phòng hộ là trái với quy định của Luật Lâm nghiệp năm 2017, Luật Đất đai năm 2013.

Quá trình quản lý, sử dụng Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Cát Tiên đã tiến hành kiểm tra, rà soát và đã có Tờ trình số 23/TTr-BQL ngày 24 tháng 8 năm 2018 về việc xin giao lại 1.484,61ha đất cho địa phương quản lý.

Tuy nhiên, tại Quyết định số 1696/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND tỉnh về việc thu hồi 1.605.481,5m<sup>2</sup> đất của Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Cát Tiên giao UBND huyện Đắk R'Lấp quản lý, bố trí sử dụng. Đối chiếu với bản đồ ranh giới thu hồi thì diện tích của người dân thôn 7, xã Nhân Đạo kiến nghị không nằm trong khu vực đất nêu trên. Do đó, diện tích người dân thôn 7, xã Nhân Đạo kiến nghị nằm trong quy hoạch rừng phòng hộ do Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Cát Tiên quản lý. Việc người dân đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên diện tích đất quy hoạch rừng phòng hộ là trái với các quy định của pháp luật.

Theo quy định của Luật Lâm nghiệp năm 2017, Luật Đất đai năm 2013, việc người dân sinh sống, canh tác trên đất lâm nghiệp là vi phạm pháp luật được quy định tại Điều 22 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai và Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp. Vì vậy, người dân không được phép định cư trên diện tích trên.

Đồng thời, để giải quyết tình trạng người dân lấn chiếm đất rừng trái phép, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 2159/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 về việc phê duyệt Phương án giải quyết các tồn tại trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và diện tích đất Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 500/QĐ-UBND ngày 11/4/2019 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 2159/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND tỉnh. Trong đó, có quy định các hình thức xử lý đối với các trường hợp có hành vi lấn, chiếm diện tích đất thuộc quy hoạch rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh.

Trường hợp diện tích lấn, chiếm tập trung, quy mô lớn, diện tích người dân đã sản xuất ổn định thì tiến hành rà soát, thống kê các hộ lấn chiếm và xử lý như sau:

	<p>+ Nếu người đang trực tiếp sử dụng đất lấn, chiếm có nhu cầu tiếp tục sản xuất, chấp hành quy hoạch và đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chí nhận khoán theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 168/2016/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ Quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong các Ban Quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và Công ty TNHH MTV nông, lâm nghiệp Nhà nước thì ký Hợp đồng khoán theo đúng quy chế quản lý rừng phòng hộ.</p> <p>+ Nếu không chấp hành quy hoạch (trồng rừng, sản xuất nông, lâm kết hợp theo quy chế quản lý rừng phòng hộ) thì lập hồ sơ xử lý vi phạm, cưỡng chế, thu hồi đất giao cho chủ rừng phục hồi lại rừng.</p> <p>Trường hợp diện tích lấn, chiếm manh mún, nhỏ lẻ, nằm xen kẽ trong rừng và diện tích rừng mới bị phá thì tiến hành lập hồ sơ xử lý vi phạm, cưỡng chế, thu hồi đất giao cho chủ rừng phục hồi lại rừng.</p> <p>Đối với việc để người dân được sinh sống, canh tác và đi lại trong khu vực Rừng phòng hộ là không đúng với quy định của pháp luật. Tuy nhiên, đây là vấn đề tồn tại kéo dài từ nhiều năm, để đảm bảo hài hòa giữa lợi ích, quyền lợi của người dân và phù hợp với các chính sách của Nhà nước, hiện nay Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Cát Tiên đang tiến hành rà soát, xây dựng phương án phát triển rừng bằng phương thức nông, lâm kết hợp trên toàn bộ diện tích đất rừng mà người dân đang lấn chiếm, canh tác.</p> <p>Đối với việc hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng (điện, đường, internet) hoặc các công trình phụ trợ khác trong khu vực Rừng phòng hộ khi chưa có chủ trương của cấp có thẩm quyền là trái với các quy định của pháp luật, Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Cát Tiên có trách nhiệm ngăn chặn và báo cáo kịp thời cho chính quyền địa phương và các cấp có thẩm quyền để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.</p>	
5	<p><i>Cử tri Lê Doãn Lượng, thôn 3/2, xã Đắc Sắk, huyện Đắc Mil:</i> Quy hoạch 661 từ Ngã tư chợ đường mới về trường Trung học phổ thông Nguyễn Du, xã Đắc Sắk gây khó khăn cho nhân dân sống tại đây. Vì hiện nay, người dân muốn chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất thổ cư không được, do vướng Quy hoạch 661. Đây là khu vực khu</p>	UBND huyện Đắc Mil

	<p>dân cư sống ổn định, đề nghị các cơ quan chức năng xem xét.</p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>Theo Quy hoạch chung đô thị Đắk Mil đến năm 2030 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 661/QĐ-UBND ngày 31/5/2012, thì tại khu vực từ Ngã tư đường mới đến trường Trung học phổ thông Nguyễn Du, xã Đắk Sắk, huyện Đắk Mil được quy hoạch Bệnh viện đa khoa thị xã Đắk Mil và đất giáo dục, gồm: Trường Đại học, trường Dân tộc nội trú, Trung tâm Giáo dục thường xuyên, trường Trung học phổ thông, Trung học cơ sở. Do đó, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở là không phù hợp với quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt.</p> <p>Hiện nay, UBND huyện Đắk Mil đang tiến hành lập quy hoạch chung đô thị Đắk Mil đến năm 2030; những bất cập, hạn chế của đề án quy hoạch trước sẽ được xem xét, khắc phục nhằm đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong tương lai.</p> <p>Sau khi quy hoạch chung đô thị Đắk Mil đến năm 2030 được điều chỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Đắk Mil thực hiện việc cập nhật vào Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để có cơ sở triển khai thực hiện trong quá trình xem xét việc chuyển đổi mục đích đất theo quy định.</p>	
6	<p><i>Cử tri Phan Thị Hoàn, xã Nam Dong, huyện Cư Júit:</i> Tiểu dự án: Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nước từ các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Cư Júit, tỉnh Đắk Nông thuộc dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán (ADB8) tỉnh Đắk Nông; trên địa bàn xã Nam Dong dự án đã triển khai việc cắm mốc, đo đạc kê khai từ năm 2016, hiện nay đến giai đoạn thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Tiểu dự án; Ủy ban nhân dân xã Nam Dong nhận được Văn bản số 623/BQL-DA3 ngày 23 tháng 5 năm 2023 của Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, trong đó đề nghị phối hợp tuyên truyền, vận động người dân hiến đất, tài sản để thực hiện dự án, người dân không đồng ý, kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh đẩy nhanh tiến độ xác định thiệt hại, kịp thời bồi thường hỗ trợ cho người dân.</p>	Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh



**Trả lời:**

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2405/UBND-KT ngày 08/5/2023 về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn Dự án: Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán (WEIDAP/ADB8), Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã có Báo cáo số 680/BC-BQL ngày 05/6/2023, cụ thể:

+ Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã chỉ đạo đơn vị tư vấn thiết kế bản vẽ thi công đơn vị đo đạc, đơn vị lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, rà soát hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đối chiếu với ranh thu hồi đất, hồ sơ cơ sở dữ liệu đất đai, hiện trạng sử dụng đất, diện tích sông, suối tự nhiên. Đồng thời, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Cư Jút, Ủy ban nhân dân các xã có đất dự kiến bị thu hồi tổ chức họp dân để vận động người dân hiến đất để giảm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án.

+ Qua kiểm tra, rà soát diện tích đất cần thu hồi để đầu tư dự án là 28,5ha, dự kiến kinh phí bồi thường, hỗ trợ là 42 tỷ đồng. Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã tổ chức vận động người dân hiến đất, triển khai tổ chức họp dân trên địa bàn 03 xã, và thị trấn Ea T'ling, huyện Cư Jút thì đa số các hộ dân không đồng tình với việc hiến đất, lý do: Đất đai hiện nay là nguồn lợi chính mà người dân canh tác, sản xuất nông nghiệp tạo nguồn thu nhập để ổn định đời sống, diện tích đất thu hồi đa số trong lòng hồ, đầu mối nên không đồng ý hiến đất, vì có hiến đất thì giá trị, lợi ích mang lại từ việc đầu tư công trình cũng không bù đắp được giá trị việc hiến đất, nên các hộ dân không đồng ý hiến đất.

Để đảm bảo thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án trong năm 2023, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã kiến nghị với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông xem xét điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án để có cơ sở điều chỉnh tăng diện tích thu hồi đất của dự án từ 5,8ha lên 28,5ha. Đồng thời, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn vốn để thực hiện.

II	Về lĩnh vực giao thông	
7	<p><i>Cử tri Vương Thái Lưu, tổ dân phố 2, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắc R'Lấp:</i> Đoạn đường đầu Ngã ba đường Nơ Trang Long - Nguyễn Khuyến (trước Trung tâm Văn hóa Truyền thông huyện Đắc R'Lấp) khi mưa lớn tình trạng ngập nước rất nghiêm trọng, hệ thống cống thoát nước chưa đảm bảo, nước không thoát kịp gây nguy hiểm cho người dân khi tham gia giao thông trên tuyến đường. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng sớm khắc phục tình trạng trên.</p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>Hiện nay, Ủy ban nhân dân huyện Đắc R'lấp đã giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng tổ chức thực hiện dự án Sửa chữa mặt đường tuyến Nguyễn Du, Nguyễn Khuyến, Chu Văn An. Hiện nay, Dự án đang trong quá trình tổ chức triển khai các bước thiết kế chuẩn bị đầu tư thi công công trình; trong đó, có nội dung thiết kế đầu tư khắc phục điểm ngập nước đầu tuyến đường Nguyễn Khuyến.</p> <p>Công trình triển khai thi công và hoàn thành trong năm 2023, để phục vụ giao thông, đi lại an toàn cho người dân trên địa bàn.</p>	UBND huyện Đắc R'lấp
8	<p><i>Các cử tri Nguyễn Sỹ Lương, Phan Văn Kiên, tổ dân phố 4, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắc R'Lấp:</i> Hệ thống mương thoát nước dọc Tỉnh lộ thuộc tổ dân phố 4, thị trấn Kiến Đức (hướng đi vào huyện Tuy Đức) lắp đặt không đúng kỹ thuật, khi mùa mưa gây ngập úng ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân; khi trời nắng hệ thống nước thải sinh hoạt của các hộ gia đình dọc trục lộ thải ra cống không thoát được. Hệ thống mương thoát nước toàn khu vực không có nắp cống gây mất vệ sinh môi trường. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem khắc phục.</p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>Đoạn tuyến thuộc dự án: Nâng cấp, sửa chữa Tỉnh lộ 1, do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, làm Chủ đầu tư, hiện đang trong thời gian bảo hành công trình. Trong đó, rãnh thoát nước dọc bên phải tuyến đoạn Km2+040-:-Km2+450 được gia cố bằng tấm bê tông xi măng, tuy nhiên độ dốc rãnh tương đối nhỏ; đồng thời, dọc tuyến có một số hộ dân tự lắp</p>	Sở Giao thông vận tải

	<p>đặt ống cống để làm đường vào nhà chưa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; rác thải, nước thải tại một số nhà ở của các hộ dân thải trực tiếp ra hệ thống rãnh dọc, làm tắc dòng chảy và gây ô nhiễm môi trường.</p> <p>Từ những nguyên nhân trên dẫn đến lòng rãnh thoát nước nước dọc thường xuyên bị bồi lấp, gây đọng nước. Đồng thời, từ đầu năm 2023 đến nay, công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên trên các tuyến Tỉnh lộ chưa được triển khai thực hiện, do bố trí nguồn vốn chậm so với kế hoạch, trong 6 tháng đầu năm 2023 chưa thực hiện được công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên, như: phát cỏ, nạo vét cống, rãnh thoát nước khơi thông dòng chảy; Hiện nay, Sở Giao thông vận tải đang lựa Nhà thầu để thực hiện dự án. Sau khi lựa chọn được Nhà thầu quản lý, bảo dưỡng thường xuyên, Sở Giao thông vận tải chỉ đạo Nhà thầu ưu tiên tổ chức thực hiện việc phát cây, cắt cỏ, nạo vét rãnh thoát nước dọc đoạn tuyến nêu trên.</p> <p>Vì vậy, để đảm bảo thoát nước và bảo đảm vệ sinh môi trường trong khu vực, Sở Giao thông vận tải đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Đăk R'Lấp chỉ đạo Ủy ban nhân dân thị trấn Kiến Đức tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về Luật Giao thông đường bộ và các văn bản hướng dẫn liên đến quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông để người dân được biết; Đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm; tăng cường vận động người dân dọc đoạn tuyến tổ chức phát quang cây, cỏ, khơi thông dòng chảy trong lòng rãnh thoát nước trước nhà ở để đảm bảo thoát nước.</p>	
9	<p><i>Cử tri Nguyễn Cao Công, tổ dân phố 6, thị trấn Kiến Đức, huyện Đăk R'Lấp:</i> Thực hiện chủ trương của nhà nước về làm hành lang đoạn đường Trần Phú (đoạn karaoke Phương Duyên) người dân hai bên tuyến đường Trần Phú đã chấp hành việc tự giải tỏa các công trình. Tuy nhiên, đến nay việc thi công hành lang vẫn chưa tiến hành; việc xây dựng hành lang đường Trần Phú theo dự kiến là 03m mỗi bên các hộ dân đề nghị giảm xuống còn 02m mỗi bên nhằm giảm bớt thiệt hại cho người dân hai bên tuyến đường; việc thi công tuyến đường đề nghị cơ quan chức năng xem xét vừa làm đường, vừa thi công các công trình điện nước kèm theo.</p>	UBND huyện Đăk R'Lấp

	<p><b>Trả lời:</b></p> <p>Dự án: Nâng cấp tuyến Tỉnh lộ 685, đoạn từ Ngã 3 Trạm điện đến Hồ Cầu tư, do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, làm Chủ đầu tư, hồ sơ thiết kế xây dựng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, đơn vị thi công đang triển khai tổ chức thi công theo kế hoạch và hồ sơ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. UBND huyện Đăk R'Lấp đề nghị người dân dọc 2 bên tuyến đường chấp hành nghiêm các chủ trương, quy định của Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi để đơn vị thi công trong quá trình thực hiện dự án đảm bảo đạt chất lượng và tiến độ thi công công trình theo yêu cầu, để công trình sớm đưa vào khai thác, sử dụng phục vụ nhân dân.</p>	
10	<p><i>Cử tri Nguyễn Hữu Huân, tổ dân phố 6, thị trấn Kiến Đức, huyện Đăk R'Lấp:</i> Đường Quốc lộ 14 gần Trạm thu phí cũ nay Công ty Cổ phần BOT và BT Đức Long Đăk Nông lập rào chắn tại cung đường rẽ vào đoạn 210, làm ảnh hưởng việc đi lại của người dân và phương tiện giao thông. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền quan tâm, giải quyết.</p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>Vị trí cử tri phản ánh tại lý trình Km1929+850 đường Hồ Chí Minh (<i>Quốc lộ 14 cũ</i>); đây là vị trí quay đầu xe, nằm trong khu vực đô thị, trên đoạn đường thẳng, dốc dọc nhỏ, có dải phân cách cứng. Cách vị trí này khoảng 30m có đường nhánh đầu nối bên trái tuyến, một số phương tiện đi từ đường nhánh đến khu vực nút giao này, không tuân thủ các quy định khi tham gia giao thông; do đó, đã xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, theo Báo cáo của Công an tỉnh tại Văn bản số 31/BC-CAT-PC08 ngày 14/01/2021; trong năm 2019 xảy ra 03 vụ, làm 02 người chết, 02 người bị thương; năm 2020 xảy ra 02 vụ, làm 03 người bị thương; nguyên nhân do người điều khiển phương tiện giao thông không làm chủ tốc độ, thiếu chú ý quan sát nên đã xảy ra tai nạn giao thông.</p> <p>Để đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế tai nạn giao thông, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo tại Văn bản số 536/UBND-KTN ngày 28/01/2021. Theo đó, Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra</p>	Sở Giao thông vận tải

	<p>hiện trường vị trí trên. Trên cơ sở kết quả kiểm tra hiện trường, các bên tham gia đã thống nhất giải pháp: “Sơn bổ sung các cụm vạch giảm tốc độ tại 2 đầu đường nhánh và tạm thời đóng dải phân cách giữa bằng dải phân cách lắp ghép, đồng thời theo dõi tình hình tai nạn để xem xét điều chỉnh cho phù hợp”. Sau khi thực hiện xong các giải pháp trên, đến nay tình hình giao thông trên đoạn tuyến đã ổn định, không xảy ra va chạm, tai nạn giao thông trên đoạn tuyến. Vì vậy, đề nghị chính quyền địa phương thông báo đến người dân được biết; đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân khu vực xung quanh đoạn tuyến nâng cao ý thức chấp hành các quy định của Luật Giao thông đường bộ, không đi ngược chiều, đi đúng phần đường, qua đường tại các vị trí cho phép.</p> <p>Hiện nay, một số đốt dải phân cách lắp ghép tại vị trí trên đường Hồ Chí Minh đã bị người dân tự ý tháo dỡ để phương tiện qua lại, dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Sở Giao thông vận tải yêu cầu Công ty Cổ phần BOT và BT Đức Long Đắc Nông tổ chức lắp đặt, hoàn trả lại để đảm bảo an toàn giao thông trên đoạn tuyến. Đối với các trường hợp cố tình tháo dỡ, gây thiệt hại tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, làm mất an toàn giao thông, đề nghị Công ty Cổ phần BOT và BT Đức Long Đắc Nông báo cáo chính quyền địa phương để xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về Tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới.</p>	
11	<p><i>Cử tri Khấu Văn Bình, tổ dân phố 1, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắc R'Lấp:</i> Đề nghị cơ quan chức năng cấm biển “cấm dừng, cấm đậu” các loại phương tiện và có biện pháp xử lý nghiêm việc đậu xe lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trước Ngân hàng Sacombank, Cửa hàng bách hóa xanh, khu vực Ngã ba chợ Kiến Đức. Hiện nay, khu vực này thường xuyên đậu đỗ xe gây mất mỹ quan ảnh hưởng đến an toàn giao thông.</p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>Tại Điểm e Khoản 4 Điều 18 Luật Giao thông đường bộ, quy định: “<i>Người điều khiển phương tiện không được dừng xe, đỗ xe tại nơi đường giao nhau và trong phạm vi 05 mét tính từ</i></p>	Sở Giao thông vận tải

	<p><i>mép đường giao nhau</i>". Vì vậy, để đảm bảo an toàn giao thông, đề nghị Ngân hàng Sacombank, Cửa hàng bách hóa xanh hướng dẫn người dân dừng xe, đỗ xe đúng nơi quy định; đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Đắk R'Lấp chỉ đạo Công an huyện Đắk R'Lấp, Đội Quản lý trật tự đô thị tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ về lấn chiếm lòng, lề đường trái phép.</p> <p>Về lâu dài, Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra thực tế, đánh giá nguyên nhân và có giải pháp khắc phục và thông báo đến người dân được biết.</p>	
12	<p><i>Cử tri Nguyễn Tuấn Hương, tổ dân phố 3, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R'Lấp</i>: Đường Phan Chu Trinh đang thi công phần đầu đường tiếp giáp với đường Nơ Trang Long có độ dốc cao, hệ thống cống thoát nước không làm mới mà vẫn sử dụng cống cũ, mưa xuống nước chảy qua cống không kịp thoát, chảy ra đường, gây ngập úng. Đề nghị cơ quan chức năng cho thiết kế thi công cống mới đảm bảo thoát nước vào mùa mưa.</p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>Dự án: Nâng cấp, mở rộng đường Phan Chu Trinh từ thị trấn Kiến Đức đi thôn 8, xã Kiến Thành đến cuối tuyến đường giao với đường Nơ Trang Long, đây là tuyến đường được nâng cấp, mở rộng từ hiện trạng tuyến đường cũ, độ dốc dọc là 10% đảm bảo tiêu chuẩn thiết kế đối với cấp đường, dự án không có chi phí giải phóng mặt bằng, phạm vi thi công giới hạn, nên Chủ đầu tư tận dụng phần đường cũ để nâng cấp, mở rộng. Tại nút giao có cống ngang đường giao với đường Nơ Trang Long, đây là cống thuộc phạm vi của đường Nơ Trang Long do bị tắc nghẽn, nên không thoát được nước vào mùa mưa, hiện Chủ đầu tư đã chỉ đạo đơn vị thi công thực hiện thông cống đảm bảo thoát nước, do nguồn kinh phí của dự án có hạn nên không đủ kinh phí để thiết kế hệ thống cống mới thay thế.</p>	UBND huyện Đắk R'Lấp
13	<p><i>Cử tri Trần Văn Hòa, tổ dân phố 2, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R'Lấp</i>: Đoạn đường Nguyễn Khuyến - Nơ Trang Long là điểm có nhiều phương tiện đi lại, tuyến giao nhau với các đường khác, nên rất dễ xảy ra tai nạn khi tham gia giao thông. Đề nghị cơ quan chức năng xem xét lắp đèn giao thông.</p> <p><b>Trả lời:</b></p>	Sở Giao thông vận tải

	<p>Việc lắp đặt đèn tín hiệu giao thông cần phải có nguồn kinh phí đầu tư lớn. Vì vậy, việc lắp đặt đèn tín hiệu giao thông chỉ thực hiện ở các nút giao lớn, lưu lượng phương tiện tập trung cao, thành phần dòng xe phức tạp; đối với các đường nhánh đầu nối vào đường chính chỉ cắm biển cảnh báo giao nhau với đường ưu tiên, tại Khoản 3 Điều 24 Luật Giao thông đường bộ quy định: “<i>Tại nơi đường giao nhau giữa đường không ưu tiên và đường ưu tiên hoặc giữa đường nhánh và đường chính thì xe đi từ đường không ưu tiên hoặc đường nhánh phải nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên hoặc đường chính từ bất kỳ hướng nào tới</i>”.</p> <p>Sở Giao thông vận tải đang tổ chức lập hồ sơ thiết kế sửa chữa đoạn tuyến từ Km0+00 ÷ Km2+00 Tỉnh lộ 1 (đường Nơ Trang Long); trong đó, có vị trí nút giao Nguyễn Khuyến - Nơ Trang Long.</p> <p>Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, Sở Giao thông vận tải tiếp tục chỉ đạo đơn vị tư vấn thiết kế kiểm tra, rà soát cụ thể các nút giao nhau nêu trên để bổ sung hệ thống an toàn giao thông, gồm biển báo hiệu đường bộ, sơn gờ giảm tốc, để tăng cường an toàn giao thông trên đoạn tuyến.</p>	
14	<p><i>Cử tri Đặng Tâm Sức, thôn Thanh Nam, xã Ea Pô, huyện Cư Jút:</i> Tuyến đường từ thôn 7 vào thôn 1 (Côn Dầu), xã Ea Pô đến thủy điện Sêrêpôk 4, một số đoạn đã bị hư hỏng nặng do có nhiều xe tải trọng lớn chở vật liệu xây dựng đi vào; đề nghị các cấp tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các xe chở quá tải trọng và các ngành chức năng quan tâm khắc phục, sửa chữa các đoạn đường hư hỏng nặng để việc đi lại của bà con được thuận lợi.</p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>Qua kiểm tra rà soát, □□ng t□ thôn 7 vào thôn 1 (C□n D□u), xã Ea Pô □n th□y i□n Sêrêpôk 4 thu□c tuy□n □□ng lĩn xã, do □y ban nħn đñ xã qu□n lĩ. □y ban nħn đñ huy□n C□ Ĵt □ ngh□ □y ban nħn đñ xã Ea Pô t□ng c□□ng cōng tć qu□n lĩ k□t c□u h□ t□ng giao thōng, ch□ □ng ki□m tra, kh□c ph□c, s□a ch□a</p>	UBND huyện Cư Jút

	<p>tuy□n □□ng tởn □ ph□c v□ nhu c□u i l□i c□a ng□□i đn trong khu v□c. Th□i gian t□i khi i□u ki□n ngn ấch huy□n □m b□o s□ cñ □i b□ trí kinh phí s□a ch□a tuy□n □□ng tởn, nh□m b□o □m vi□c i l□i c□a ng□□i đn.</p>	
15	<p><i>Cử tri Trần Minh Đường, thôn 2, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút:</i> Hiện nay, dọc tuyến đường Quốc lộ 14 đoạn qua địa bàn xã Tâm Thắng dân cư sinh sống đông đúc, lưu lượng phương tiện lưu thông lớn, thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông, đặc biệt là đoạn qua chợ xã Tâm Thắng. Vì vậy, đề nghị các cấp xem xét, cấm các biển giới hạn tốc độ di chuyển trong khu vực xuống dưới 60km đối với xe ô tô và dưới 40km đối với xe mô tô nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn.</p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>Để đảm bảo an toàn giao thông, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Cư Jút chỉ đạo các lực lượng chức năng kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp dừng, đỗ xe không đúng quy định; lấn chiếm trái phép lòng, lề đường để kinh doanh, buôn bán; lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ.</p> <p>Đối với việc lắp đặt biển hạn chế tốc độ, đây là đoạn tuyến Quốc lộ thuộc quyền quản lý của Khu Quản lý đường bộ III - Cục Đường bộ Việt Nam, do đó đề nghị Khu Quản lý đường bộ III sớm phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra hiện trường, xem xét lắp đặt biển hạn chế tốc độ. Đồng thời, Sở Giao thông vận tải sẽ phối hợp với Khu Quản lý đường bộ III - Cục Đường bộ Việt Nam trong quá trình triển khai thực hiện theo kiến nghị của cử tri.</p>	Sở Giao thông vận tải
16	<p><i>Cử tri Tô Thanh Văn, thôn Nam Thanh, xã Năm N'Đir, huyện Krông Nô:</i> Rãnh thoát nước đường Quốc lộ 28 thi công chưa hoàn thiện, đề nghị sớm hoàn thiện, trả lại mặt bằng hai bên đường, đoạn từ Ngã tư đến thôn Quảng Hà, xã Năm N'Đir để thuận tiện cho việc đi lại của người dân hai bên đường.</p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>Tuyến Quốc lộ 28, đoạn qua trung tâm xã Năm N'Đir, huyện Krông Nô thuộc Dự án công trình: Sửa chữa hư hỏng</p>	Sở Giao thông vận tải



	<p>nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và an toàn giao thông đoạn Km281+286 ÷ Km284+676, Quốc lộ 28, tỉnh Đắk Nông do Sở Giao thông vận tải, làm Chủ đầu tư; Hiện nay, công trình đang triển khai thi công xây dựng, công trình có thiết kế rãnh thoát nước hình thang lát tấm bê tông và có thiết kế thi công tấm đan bằng bê tông cốt thép đá 1x2M250, kích thước (160x100x12)cm để vào nhà dân; đơn vị thi công đã đúc xong tấm đan và hiện nay đang tiến hành san gạt, lu lèn lề đường trước khi lắp đặt các tấm đan. Sở Giao thông vận tải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành công trình theo đúng tiến độ, thời gian quy định và đảm bảo chất lượng công trình. Dự kiến công trình thi công hoàn thành trước ngày 30 tháng 7 năm 2023.</p>	
17	<p><i>Cử tri Nguyễn Văn Việt, bon Yôk Ju, xã Năm Nung, huyện Krông Nô:</i> Công trình đường do dự án VnSat đầu tư xây dựng mới nghiệm thu mà đã bong tróc, lề đường không đạt yêu cầu chỉ đồ đất không lu mưa xuống xói mòn, sạt lở hết. Đề nghị cơ quan chức năng xem xét bảo hành, khắc phục lại cho đảm bảo.</p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>Dự án được triển khai từ năm 2015 đến tháng 6 năm 2022, thời gian hoạt động chính thức từ năm 2015 - 2020; thời gian gia hạn dự án từ năm 2021 đến tháng 6 năm 2022, với tổng mức đầu tư: 327.590 triệu đồng (tương đương 14,243 triệu USD). Dự án do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, làm Chủ đầu tư; Ban Quản lý dự án VnSAT tỉnh Đắk Nông (<i>đại diện Chủ đầu tư</i>) được giao thực hiện dự án.</p> <p>Trong giai đoạn gia hạn dự án từ năm 2021 đến 6 năm 2022, dự án VnSAT đã triển khai thực hiện đầu tư 08 tiểu dự án, bao gồm: 07 tiểu dự án Nâng cấp đường giao thông, thủy lợi phục vụ phát triển bền vững cà phê liên vùng tại các huyện Krông Nô, Đắk Mil, Đắk Glong và thành phố Gia Nghĩa; 01 tiểu dự án vườn ươm nhà nước: 03 vườn ươm giống cà phê tại Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp cấp huyện (các huyện: Đắk Mil, Đắk Glong, Krông Nô), đến nay 08/08 tiểu dự án đã hoàn thành, nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng. Trong đó, có tiểu dự án 03: Nâng cấp đường giao thông, thủy lợi phục vụ phát triển cà phê bền vững liên vùng các xã: Năm</p>	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nung, Tân Thành, thị trấn Đắc Mâm, huyện Krông Nô được đầu tư với quy mô xây dựng công trình bao gồm: 08 tuyến đường với tổng chiều dài 17,8km; 01 tuyến kênh thủy lợi dài 2,35 km.

Đối với tiểu dự án 03, ngày 15 tháng 02 năm 2023, Ban Quản lý dự án VnSAT và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra thực địa và hồ sơ các hạng mục công trình của tiểu dự án 03, trước khi nghiệm thu hoàn thành công trình. Qua kiểm tra hồ sơ, và ngoài hiện trường, các hạng mục công trình được thi công cơ bản phù hợp với hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt, tuy nhiên còn một số tồn tại.

- Đối với các tuyến đường giao thông:

- + Một số tấm bê tông xi măng mặt đường bị bong tróc;
- + Một số đoạn rãnh bị bồi lấp, chưa được khơi thông;
- + Một số vị trí mái taluy nền đường đào có độ dốc chưa phù hợp với hồ sơ thiết kế được duyệt;

- Đối với kênh thủy lợi:

- + Điểm cuối rãnh thoát nước đường bê tông chảy xuống bên vai trái đập, đất phía mái hạ lưu chưa được bố trí tiêu năng hoặc gia cố để tránh xói lở vai trái đập đất;

+ Đất đắp mang thành kênh tại một số vị trí xảy ra hiện tượng lún chưa đảm bảo theo thiết kế; đất đắp 2 bên bờ cuối đoạn kênh chưa đảm bảo độ chặt theo hồ sơ thiết kế;

+ Cửa vào đoạn kênh có tấm đan nắp đập kênh chưa có lưới chắn rác nên dễ bị cây cối ách tắc dòng chảy đoạn kênh hẹp; một tấm đan bê tông bị bể gãy;

+ Cửa vào tràn xả lũ chưa được đào xúc hết đất trong quá trình thi công.

Thời gian từ ngày 16/2/2023 đến 16/4/2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã giao Ban Quản lý dự án VnSAT phối hợp với nhà thầu thi công và các đơn vị liên quan tổ chức khắc phục hoàn thiện trước khi bàn giao đưa vào sử dụng, hoàn thành khắc phục sự cố vào ngày 16/4/2023. Ngày 24/5/2023, Ban Quản lý dự án VnSAT tiếp tục kiểm tra thực địa tại công trình tiểu dự án 03, hiện nay vẫn còn phát sinh cục

bộ một số tấm bê tông xi măng mặt đường bị bong tróc; cục bộ một số đoạn lề đất hai bên đường bị lún; phần mương rãnh một số đoạn bị bồi lấp, đặc biệt sau những trận mưa đầu mùa đã yêu cầu đơn vị thi công khắc phục hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2023.

Tuy nhiên, thời gian khắc phục các sự cố, vận hành các tuyến đường, hiện nay có nhiều phương tiện giao thông vượt quá tải trọng (*khoảng từ 40-60 tấn*) thường xuyên lưu thông trên tuyến đường này, nhưng theo thiết kế tải trọng toàn phần các phương tiện được phép lưu thông trên tuyến đường chỉ từ 10 tấn trở xuống, như vậy tải trọng quá tải gấp từ 4 - 6 lần so với thiết kế. Sau khi phát hiện sự việc trên, Ban Quản lý dự án VnSAT đã báo cáo với Ủy ban nhân dân huyện Krông Nô và các xã trong vùng dự án có giải pháp kiểm tra, kiểm soát, nên đã giảm rõ rệt các phương tiện quá tải trọng lưu thông trên các tuyến đường này. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng xe chở cát, đá quá tải trọng di chuyển, đặc biệt là về ban đêm. Tình trạng ô tô quá tải lưu thông trên các tuyến đường sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng và tuổi thọ công trình, đặc biệt là phần mặt đường sẽ bị bong tróc, gãy thân đường,....

Hiện nay, tiểu dự án 03 đã nghiệm thu hoàn thành bàn giao cho Ủy ban nhân dân huyện Krông Nô, UBND các xã có công trình để đưa vào sử dụng, với thời gian bảo hành công trình là 18 tháng: từ ngày 21/4/2023 đến 12/10/2024). Do đó, trong quá trình quản lý vận hành công trình, nếu có phát sinh sự cố về bong tróc mặt đường, đề nghị chính quyền địa phương phản ánh về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (thông qua Ban Quản lý dự án VnSAT) để phối hợp xử lý.

Hiện nay UBND huyện Krông Nô yêu cầu UBND xã Năm Nung khẩn trương cấm biển báo trọng tải đối với đường giao thông nông thôn; chỉ đạo các tổ chức đoàn thể xã Năm Nung tuyên truyền người dân thực hiện nghiêm công tác bảo vệ an toàn, tuổi thọ công trình, việc vận chuyển hàng hóa, nông sản đảm bảo đúng tải trọng thiết kế của con đường, tăng cường tổ chức tuần tra, kiểm soát xử lý các phương tiện lưu thông chở quá tải trọng trên đoạn đường, nhằm bảo đảm công trình phục vụ lâu dài, nâng cao hiệu quả bằng nguồn vốn đầu

	tư từ dự án VnSAT ở địa phương.	
<b>III</b>	<b>Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, bảo hiểm, y tế</b>	
18	<p><i>Cử tri Trần Thị Loài, thôn 3, xã Đắc Ha, huyện Đắc Glong:</i> Hiện nay, người dân đi khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắc Nông, nhân viên ở các bàn hướng dẫn làm thủ tục khám chữa bệnh cho người dân thiếu trách nhiệm, dẫn đến khó khăn cho người dân. Đề nghị cơ quan chức năng chỉ đạo cấp có thẩm quyền xem xét.</p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>Qua kiểm tra trên hệ thống phần mềm quản lý khám, chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, xác định bệnh nhân Trần Thị Loài, sinh năm 1952, thôn 3, xã Đắc Ha, huyện Đắc Glong, thẻ bảo hiểm y tế thuộc đối tượng HT2. Trong các năm 2021, 2022 bệnh nhân đã đến thăm khám tại Bệnh viện đa khoa tỉnh trung bình 01 lần/tháng. Trong năm 2023, bệnh nhân đến thăm khám tại Bệnh viện đa khoa tỉnh vào các ngày 02/02, 03/03 và ngày 23/5/2023.</p> <p>Các lần đến khám bệnh tại bệnh viện, bệnh nhân đều thụ hưởng đầy đủ các chế độ về Bảo hiểm y tế, đã được nhân viên y tế của Bệnh viện đa khoa tỉnh hướng dẫn thực hiện thủ tục khám, chữa bệnh theo đúng quy trình của ngành Y tế đã ban hành. Qua việc xác định thời gian bệnh nhân đến thăm khám tại Bệnh viện, nhân viên y tế đã tiếp đón, hướng dẫn, đăng ký thủ tục khám chữa bệnh cho bệnh nhân.</p> <p>Về quy trình khám bệnh, bộ phận tiếp đón bệnh nhân đã hướng dẫn, đăng ký thủ tục khám chữa bệnh theo đúng quy trình Bệnh viện. Tuy nhiên, trong quá trình giao tiếp, ứng xử với bệnh nhân có thể xảy ra việc nhân viên giao tiếp đôi khi chưa được chuẩn mực, gây hiểu lầm, bức xúc cho người bệnh.</p> <p>Bệnh viện đa khoa tỉnh đã liên hệ để phối hợp xử lý ý kiến phản ánh của cử tri, gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bệnh viện cần tổ chức tiếp nhận bệnh nhân đến khám sớm hơn như các Bệnh viện tuyến trên, nên tiếp đón bệnh nhân từ lúc 06h30' sáng, có máy bốc số khám bệnh tự động ở bộ phận tiếp đón.</li> </ul>	Sở Y tế

	<p>- Bộ phận đăng ký khám chữa bệnh BHYT (ô số 3) sau khi kiểm tra thông tin, đăng ký khám bệnh cho bệnh nhân xong thì trả lại thẻ BHYT cho người bệnh, không nên giữ thẻ BHYT của bệnh nhân.</p> <p>- Bộ phận thanh toán viện phí và trả thẻ BHYT (ô số 4, 5) thường xuyên ùn tắc, bệnh nhân phải chờ đợi lâu.</p> <p>Hiện nay, Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông là bệnh viện đa khoa hạng II, trong 02 năm 2022 - 2023 lưu lượng bệnh nhân đến khám bệnh ngoại trú tại bệnh viện khoảng 500 lượt bệnh nhân/ngày, nên thời gian tiếp nhận bệnh nhân đến khám bệnh vào buổi sáng lúc 07h00 sáng là đúng theo quy định (trừ trường hợp bệnh nhân cấp cứu).</p> <p>Việc Bệnh viện giữ thẻ Bảo hiểm y tế hoặc căn cước công dân tại ô số 3 là bệnh viện thực hiện theo quy trình khám, chữa bệnh do Bộ Y tế và bệnh viện ban hành. Nhằm đảm bảo bệnh nhân thực hiện đầy đủ các bước của quy trình khám bệnh, đảm bảo quyền lợi của người bệnh trong việc ký xác nhận vào hóa đơn khám, chữa bệnh.</p> <p>Về thời gian chờ đợi thanh toán viện phí và trả thẻ Bảo hiểm y tế tại ô số 4,5 thường xuyên ùn tắc, bệnh nhân phải chờ đợi lâu. Bệnh viện xin ghi nhận và đã chỉ đạo triển khai, khắc phục.</p> <p>Bệnh viện đa khoa tỉnh xin tiếp thu ý kiến phản ánh của cử tri và sẽ chấn chỉnh, khắc phục kịp thời tinh thần thái độ phục vụ của nhân viên để đáp ứng sự hài lòng của người bệnh ngày càng tốt hơn.</p> <p>Bệnh viện xin tiếp thu ý kiến này và xem xét điều chỉnh thời gian sớm hơn.</p> <p>Về máy bốc số tự động tại bộ phận tiếp đón: Bệnh viện đã trang bị máy bốc số tự động tuy nhiên do thời gian bệnh nhân đến khám máy bốc số bị lỗi đang khắc phục, sửa chữa để đưa vào sử dụng.</p>	
19	<p><i>Cử tri Nguyễn Cao Công, tổ dân phố 6, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R'Lấp:</i> Hiện nay, các bệnh nhân bị bệnh về Thận gặp rất nhiều khó khăn trong việc điều trị tại Trung tâm</p>	Sở Y tế

	<p>Y tế huyện Đắk R'Lấp. Do Trung tâm Y tế huyện không có thuốc điều trị bệnh Thận, bệnh nhân mỗi lần điều trị phải đi nơi khác để mua thuốc, gây khó khăn cho người dân. Đề nghị cơ quan chức năng xem xét.</p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>Sau khi kiểm tra, rà soát trong 06 tháng đầu năm 2023 số thuốc điều trị ngoại trú cũng như điều trị nội trú tại Trung tâm Y tế huyện Đắk R'Lấp vẫn đảm bảo đủ cơ số thuốc điều trị bệnh lý thận - Tiết niệu.</p> <p>Ghi nhận ý kiến, phản ánh của cử tri, trong thời gian tới, Sở Y tế tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát để kịp thời khắc phục và định hướng phát triển công tác y tế trong thời gian tiếp theo, nhằm phục vụ cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân tỉnh Đắk Nông ngày càng tốt hơn.</p>	
20	<p><i>Cử tri Vương Văn Bộ, thôn Đông Sơn, xã Long Sơn, huyện Đắk Mil:</i> Việc khám chữa bệnh ở bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông, người dân đi mổ mắt về chính sách thì giống nhau, nhưng khi tiến hành phẫu thuật xong mỗi người đóng phí khác nhau. Đề nghị cơ quan chức năng xem xét.</p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>Ngày 26 tháng 4 năm 2023, cử tri Vương Văn Bộ, thôn Đông Sơn, xã Long Sơn, huyện Đắk Mil, Số thẻ bảo hiểm y tế: HD 467671000662 (được hưởng 80% chi phí bảo hiểm y tế) nhập viện tại khoa Mắt, Bệnh viện đa khoa tỉnh thực hiện phẫu thuật mổ hai mộng mắt (mổ hai lần), xuất viện ngày 28 tháng 4 năm 2023, thời gian điều trị là 2 ngày. Hai mắt phẫu thuật mộng, tổng số tiền điều trị là: 2.877.852 đồng (trong đó: Bảo hiểm y tế chi trả là 2.302.281 đồng; bệnh nhân chi trả là 575.570 đồng).</p> <p>Cùng đợt điều trị với cử tri Vương Văn Bộ có nhiều bệnh nhân nhập viện điều trị, phẫu thuật mộng mắt, trong đó có 02 bệnh nhân ở huyện Đắk Mil cùng thực hiện phẫu thuật hai lần (mổ hai mắt) là:</p> <p>+ Bệnh nhân Nguyễn Ngọc Loan, số thẻ bảo hiểm y tế: GD 467672790796 (được hưởng 80% chi phí bảo hiểm y tế), nhập viện ngày 25/4/2023, xuất viện 28/4/2023, thời gian điều</p>	Sở Y tế

	<p>trị là 03 ngày. Hai mắt phẫu thuật mộng. Tổng số tiền điều trị là: 3.037.852 đồng (trong đó: Bảo hiểm y tế chi trả là 2.430.281 đồng; bệnh nhân chi trả là 607.570 đồng).</p> <p>+ Bệnh nhân H'Juôn Byă, số thẻ bảo hiểm y tế: CN 3676720730799 (được hưởng 95% chi phí BHYT), nhập viện ngày 25/4/2023, xuất viện 28/4/2023, thời gian điều trị là 03 ngày. Một mắt phẫu thuật mộng, một mắt phẫu thuật U mi. Tổng số tiền điều trị là: 2.784.652 đồng (trong đó: BHYT chi trả là 2.645.419 đồng; Bệnh nhân chi trả là 139.232 đồng)</p> <p>Như vậy, việc thanh toán chi phí khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế đối với 03 bệnh nhân trên, mà Bệnh viện đa khoa tỉnh đã thanh toán chi phí khám, chữa bệnh theo chế độ bảo hiểm y tế. Bệnh nhân điều trị phẫu thuật mắt được hưởng chế độ Bảo hiểm y tế, dựa theo mã số thẻ Bảo hiểm y tế mà bệnh nhân được hưởng và tùy thuộc vào số ngày điều trị của từng bệnh nhân, nên khi nộp viện phí thì mỗi người nộp viện phí là khác nhau. Vì vậy, Bệnh viện đa khoa Đăk Nông đã thực hiện thanh toán khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế cho bệnh nhân là đúng quy định.</p>	
21	<p><i>Cử tri Nguyễn Văn Biên, thôn 4, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút:</i> Hiện nay người dân đã mua bảo hiểm y tế, tuy nhiên khi đi khám, chữa bệnh ở các bệnh viện tuyến trên như Bệnh viện đa khoa Vùng Tây Nguyên thì nhiều danh mục thuốc, vật tư y tế người bệnh vẫn phải tự chi trả. Đề nghị cơ quan chức năng xem xét.</p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>Căn cứ Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế năm 2014; Điều 14 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số Điều của Luật Bảo hiểm y tế, thì người tham gia Bảo hiểm y tế khi đi khám, chữa bệnh sẽ được hưởng mức Bảo hiểm y tế theo nhóm đối tượng tham gia Bảo hiểm y tế và được chi trả chi phí khám, chữa bệnh thuộc phạm vi chi trả của Quỹ Bảo hiểm y tế theo mức hưởng của từng nhóm đối tượng (có giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ Y tế). Theo đó, quyền lợi của người bệnh khi khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế</p>	<p>Bảo hiểm xã hội tỉnh Đăk Nông</p>

	<p>sẽ được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả một phần hoặc toàn bộ chi phí của các dịch vụ khám, chữa bệnh. Nội dung kiến nghị của cử tri không nêu cụ thể thuốc điều trị thuộc các danh mục thuốc, vật tư y tế mà người bệnh phải tự chi trả khi đi khám tại Bệnh viện đa khoa Vùng Tây Nguyên. Vì vậy, Bảo hiểm xã hội tỉnh không xác định được các danh mục thuốc, vật tư y tế có thuộc phạm vi chi trả của Quỹ Bảo hiểm y tế hay không. Vì vậy, đề nghị cử tri phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi gần nhất, cung cấp hồ sơ khám, chữa bệnh để cơ quan Bảo hiểm xã hội có cơ sở xem xét trả lời cho cử tri.</p>	
22	<p><i>Cử tri Bùi Văn Tiến, bon Ta Mung; cử tri Phạm Ngọc Hiệp, bon Păng Sim, xã Trường Xuân, huyện Đắk Song: Con em ở độ tuổi học Trung học phổ thông (THPT) ở xã rất nhiều, nhưng hiện tại trên địa bàn xã không có trường THPT; con em đi học rất xa, khó khăn cho các gia đình có con em đi học rất nhiều. Đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, tạo điều kiện mở thêm trường THPT trên địa bàn xã.</i></p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>Tại Khoản 2 Điều 17 Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, quy định: “<i>Trường Trung học phổ thông có quy mô tối thiểu 15 lớp và tối đa 45 lớp.</i>”</p> <p>Qua khảo sát, số lượng học sinh ở xã Trường Xuân đang theo học tại các trường Trung học phổ thông trên địa bàn huyện Đắk Song và thành phố Gia Nghĩa, hiện có:</p> <p>Trường Trung học phổ thông Đắk Song: có 77 học sinh.</p> <p>Trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng: có 03 học sinh.</p> <p>Trường Trung học phổ thông Chu Văn An: có 60 học sinh.</p> <p>Trường Trung học phổ thông Gia Nghĩa: Có 43 học sinh.</p> <p>Như vậy, số lượng học sinh xã Trường Xuân đang theo học tại các trường Trung học phổ thông chưa đảm bảo yêu cầu</p>	Sở Giáo dục và Đào tạo



	<p>để thành lập trường Trung học phổ thông trên địa bàn xã Trường Xuân.</p> <p>Tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập: “<i>Các đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập mới (kể cả đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đơn vị sự nghiệp công lập) phải tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư (trừ trường hợp phải thành lập mới để cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu). Riêng đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm về chi thường xuyên và chi đầu tư, khi thành lập mới (kể cả trường hợp cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu) phải tự bảo đảm về chi thường xuyên và chi đầu tư.</i>”. Do đó, để thành lập mới trường Trung học phổ thông tại xã Trường Xuân, huyện Đắk Song, thì trường này phải là đơn vị sự nghiệp công lập, tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư. Việc này, khó thực hiện được đối với các đơn vị sự nghiệp công lập ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh và huyện Đắk Song, do nguồn thu sự nghiệp trên địa bàn rất thấp. Mặt khác, khi thành lập mới trường Trung học phổ thông, thì làm phát sinh thêm đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh trái với Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Chương trình số 30-CTr/TU ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 386/KH-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh.</p>	
23	<p><i>Cử tri Phạm Tiến Hạnh, tổ dân phố 1, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’Lấp:</i> Việc trường THPT Phạm Văn Đồng xét tuyển học sinh vào học tại trường phải có học lực từ khá trở lên (không nhận học sinh yếu), như vậy những học sinh yếu phải đi các trường khác để học, việc học ở các trường khác cách xa nơi ở của gia đình, đi lại khó khăn, không đảm bảo an toàn, ảnh hưởng đến việc học tập, cũng như kinh tế của gia đình. Đề nghị cơ quan chức năng xem xét, không nên phân tuyển học sinh, học sinh nhà ở đâu thì học tại địa phương đó.</p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>Hiện nay, trường Trung học phổ thông Phạm Văn Đồng và các trường Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Đắk Nông</p>	Sở Giáo dục và Đào tạo

đang thực hiện tuyển sinh theo phương thức xét tuyển và xét kết quả trúng tuyển theo nguyên tắc lấy điểm từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu tuyển sinh được giao.

Điểm xét tuyển được quy đổi từ kết quả học tập và hạnh kiểm 4 năm học của học sinh cấp Trung học cơ sở tại Quyết định số 224/QĐ-SGDĐT ngày 23/4/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định thực hiện các phương thức tuyển sinh, chế độ ưu tiên đối với tuyển sinh Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Việc thực hiện xét tuyển đảm bảo tính khách quan, công bằng cho tất cả học sinh và đảm bảo điều kiện theo quy định tại Quyết định số 1094/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Trường hợp, học sinh không được tuyển vào các trường Trung học phổ thông, học sinh có thể học tập tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên các huyện, Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Ngoại ngữ, tin học tỉnh, trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác.

Theo Quyết định số 362/QĐ-UBND ngày 24/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh Trung học cơ sở và Trung học phổ thông năm học 2023 - 2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông thì địa bàn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 - 2024 của trường Trung học phổ thông Phạm Văn Đồng, huyện Đắk R'Lấp, gồm những học sinh thuộc địa bàn các xã: Quảng Tín, Kiến Thành, Đắk Wer, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R'lấp và các xã thuộc huyện Tuy Đức, gồm: xã Quảng Tân, xã Đắk R'Tih (02 xã này có địa bàn và có khoảng cách địa lý đến trường Trung học phổ thông Phạm Văn Đồng gần hơn các trường Trung học phổ thông khác trên địa bàn huyện Đắk R'lấp và Tuy Đức).

Việc phân vùng tuyển sinh tránh được trường hợp học sinh trên các địa bàn khác nhau nộp hồ sơ dự tuyển vào cùng một trường, dẫn đến tình trạng có trường Trung học phổ thông không tuyển đủ số học sinh, có trường Trung học phổ thông số học sinh dự tuyển quá lớn so với khả năng tiếp nhận của cơ sở

	<p>giáo dục. Vì vậy, việc phân vùng tuyển sinh của năm học 2023 - 2024 là cần thiết, tạo cơ hội và điều kiện cho học sinh được học tập tại trường có khoảng cách địa lý thuận lợi.</p>	
24	<p><i>Cử tri Lê Doãn Lượng, thôn 3/2, xã Đắc SẮc, huyện ĐẮc MİL:</i> Về Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 của trường THPT Nguyễn Du tại xã ĐẮc SẮc là 300 chỉ tiêu. Với số chỉ tiêu này thì chưa đủ đáp ứng được nhu cầu nhập học tại địa phương, đề nghị cơ quan chức năng xem xét.</p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>Năm học 2022 - 2023, trên địa bàn huyện ĐẮc MİL tổng số học sinh lớp 9 là: 1.743 em; tổng số chỉ tiêu được giao tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 - 2024 cho các trường Trung học phổ thông trên địa bàn huyện ĐẮc MİL tại Quyết định số 362/QĐ-UBND ngày 24/3/2023 của UBND tỉnh là 1.672 em, chiếm tỷ lệ 90,9 % (chưa kể một số trường hợp dự tuyển vào các trường tuyển sinh toàn tỉnh như Trung học phổ thông Dân tộc nội trú N'Trang Long và trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Chí Thanh). Số học sinh chưa được vào lớp 10 các trường Trung học phổ thông trên địa bàn huyện ĐẮc MİL (chiếm khoảng 9% tổng số học sinh lớp 9 lên lớp 10) có thể tiếp tục học tập Trung học phổ thông hệ vừa học vừa làm tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện ĐẮc MİL, Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Ngoại ngữ, Tin học tỉnh; học nghề tại trường Cao đẳng Cộng đồng ĐẮc Nông hoặc các cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác.</p> <p>Đồng thời, hiện nay đội ngũ giáo viên biên chế giảng dạy tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Du, huyện ĐẮc MİL đảm bảo đáp ứng với số lượng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 - 2024 là 300 em học sinh. Nếu tăng chỉ tiêu số lượng tuyển sinh, trường Trung học phổ thông Nguyễn Du không đảm bảo điều kiện Ngân sách và đội ngũ giáo viên dạy học theo quy định hiện hành.</p> <p>Như vậy, việc phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 - 2024 trên địa bàn huyện ĐẮc MİL và trường Trung học phổ thông Nguyễn Du là phù hợp với tình hình thực tiễn và phù hợp với việc triển khai thực hiện Đề án Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh tại Quyết định số 1094/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 của UBND tỉnh về</p>	Sở Giáo dục và Đào tạo

	<p>việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.</p>	
25	<p><i>Cử tri Trịnh Giáo, Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Chu Văn An xã Đức Minh, huyện Đắk Mil:</i> Vừa qua, các trường công lập trên địa bàn huyện nhận được thông báo của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thu học phí năm học 2022 - 2023 vào cuối học kỳ hai, vì vậy gây khó khăn trong việc thu học phí của các học sinh và học phí năm học 2023 - 2024, do mức học phí quá cao so với tình hình thực tế tại địa phương. Đề nghị cơ quan chức năng xem xét.</p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p><i>1. Đối với mức thu học phí năm học 2022 - 2023:</i></p> <p>Ngày 05 tháng 7 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Tờ trình số 3729/TTr-UBND về Dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Đắk Nông từ năm học 2022 - 2023. Tuy nhiên, tại Thông báo số 31/TB-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2022 của Thường trực HĐND tỉnh Đắk Nông về Kết luận Phiên họp thứ 19 Thường trực HĐND tỉnh khóa IV; theo đó, giao Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục theo dõi, cập nhật quy định, hướng dẫn mới của Trung ương, xây dựng phương án phù hợp trình HĐND tỉnh theo quy định của pháp luật; do đó, HĐND tỉnh Đắk Nông chưa thông qua dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu học phí năm học 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.</p> <p>Theo đó, trên cơ sở Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ về học phí đối với cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2022 - 2023, Sở Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng dự thảo Nghị quyết, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Đắk Nông. Ngày 25/4/2023, HĐND tỉnh Đắk Nông ban hành Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND quy định về mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, năm học 2022 - 2023.</p> <p>Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 727/SGDDĐT-TCCBTC ngày 04/5/2023 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND ngày 25/4/2023 của</p>	Sở Giáo dục và Đào tạo

HĐND tỉnh Đắk Nông để các đơn vị triển khai thực hiện.

Như vậy, việc thực hiện mức thu học phí năm học 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, Sở Giáo dục và Đào tạo đã căn cứ Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 20/12/2022 của Chính phủ; Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND ngày 25/4/2023 của HĐND tỉnh Đắk Nông để hướng dẫn, triển khai thực hiện thu học phí năm học 2022 - 2023 là đúng quy định.

## *2. Đối với mức thu học phí năm học 2023 - 2024*

Thực hiện Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; Giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. Đồng thời, căn cứ điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm học 2023 - 2024, tổ chức lấy kiến góp ý, thẩm định, phản biện xã hội của các cơ quan, đơn vị. Theo đó, trong dự thảo Nghị quyết, đã xây dựng mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024 thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Tại dự thảo Nghị quyết đã xây dựng mức thu thấp nhất (*mức sàn*) thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ là phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 6. Tuy nhiên, hiện nay Trung ương đang sửa đổi, bổ sung Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. Do đó, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất sau khi Chính phủ ban hành quy định sửa đổi Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021, sẽ trình HĐND tỉnh thông qua (*tại Thông báo số 29/TB-HĐND ngày 30/6/2023 của HĐND tỉnh Đắk Nông về việc Kết luận Phiên họp thứ 32*

	<p>(Phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2023) Thường trực HĐND tỉnh khóa IV).</p> <p>Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tham mưu UBND tỉnh xây dựng mức thu học phí theo quy định để trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua làm cơ sở thu học phí của năm học 2023 -2024.</p>	
<b>IV</b>	<b>Lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy lợi</b>	
26	<p><i>Cử tri Vương Thái Lư, tổ dân phố 2, cử tri Nguyễn Cao Công, tổ dân phố 6, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R'Lấp:</i> Huyện Đắk R'Lấp phát triển kinh tế theo hướng nông nghiệp là chủ yếu, hiện nay trên địa bàn huyện sản lượng nông nghiệp của nhân dân sản xuất là rất lớn. Tuy nhiên, giá cả đầu ra cho các sản phẩm không ổn định (lúc thấp, lúc cao) gây khó khăn cho nhân dân; Để đảm bảo đầu ra cho các sản phẩm cần có biện pháp xây dựng nhà máy chế biến rau củ quả giúp tiêu thụ sản phẩm cho bà con nông dân trên địa bàn. Đề nghị cơ quan chức năng có hướng giải quyết nhằm bình ổn giá cả, đảm bảo đầu ra cho sản lượng.</p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>Thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức nhiều chương trình, Hội nghị như: Chương trình “Khát vọng Đắk Nông”, Hội nghị kết nối cung cầu, thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp. Kết nối và hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất, chế biến và thu mua nông sản có quy mô lớn đến tham quan, tìm hiểu, khảo sát đầu tư các cơ sở sản xuất chế biến và thu mua sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, đã có 02 doanh nghiệp đang tiến hành thu mua một số mặt hàng nông sản trên địa bàn tỉnh là Liên hiệp Hợp tác xã thương mại thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Mega Market.</p> <p>Ngày 03/3/2023, Doanh nghiệp Toàn Hằng đã khánh thành nhà máy chế biến trái cây tại thôn 14, xã Đắk Wer, huyện Đắk R'lấp. Nhà máy được xây dựng với tổng diện tích 6.000m<sup>2</sup>, tổng số vốn đầu tư là 5 triệu USD. Trước mắt, nhà máy tập trung vào cấp đông các loại cây ăn trái như Sầu riêng công suất 250 tấn/ngày; Bơ 5 tấn/ngày; Chanh dây 5 tấn/ngày;</p>	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư mở rộng nhà máy để chế biến sản phẩm.

Ngoài ra, thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, thời gian qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã hỗ trợ các Doanh nghiệp, Hợp tác xã, trang trại tham gia các sự kiện kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tỉnh Đắc Nông tại các Hội nghị xúc tiến thương mại, Hội chợ triển lãm nông nghiệp do các Bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố trong nước tổ chức.

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Chương trình số 15-CTr/TU ngày 11/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII về Phát triển các cơ sở sơ chế, chế biến và tiêu thụ ngành hàng nông sản đáp ứng chuỗi liên kết giá trị gia tăng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, bước đầu đạt được những kết quả tích cực.

Đã thu hút, hỗ trợ đầu tư phát triển mới 01 nhà máy, cơ sở chế biến nông sản theo hướng chuyên sâu, áp dụng công nghệ tiên tiến hiện đại, đạt 33,33% so với mục tiêu đề ra (*mục tiêu 3-4 nhà máy, cơ sở chế biến*); Thu hút, hỗ trợ 06 doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chế biến, bảo quản và tiêu thụ nông sản, đạt 60 % so với mục tiêu đề ra (*mục tiêu 10 doanh nghiệp trở lên*); Có 41 cơ sở sơ chế, chế biến và bảo quản nông sản hiện có được hỗ trợ nâng cấp, ứng dụng công nghệ; Sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, có thị trường tiêu thụ rộng (Cà phê, hạt điều, Tiêu, Cao su, hoa quả,...): ngành Nông nghiệp tỉnh đã định hình và phát triển được 23 sản phẩm chủ lực, ngành hàng thế mạnh, ngành hàng tiềm năng với năng suất và chất lượng sản phẩm nông sản được cải thiện đáng kể, về xuất khẩu tổng kim ngạch năm 2022 đạt 705,761 triệu USD, các mặt hàng nông sản xuất khẩu đều tăng như cà phê, hồ tiêu, điều nhân.

Phát triển hình thành hơn 65 liên kết và hoàn thiện 100% chuỗi liên kết sản xuất hiện có gắn với các cơ sở chế biến, tiêu thụ, đạt mục tiêu đề ra (*mục tiêu ít nhất 15 chuỗi liên kết và hoàn thiện 100%*)

Mỗi nhóm sản phẩm nông - lâm - thủy sản chủ lực và tiềm năng của tỉnh có đăng ký sử dụng mã số, mã vạch, thẻ, tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm: Đã xây dựng được 15 nhãn hiệu tập thể và 01 Chỉ dẫn địa lý “Đắc Nông” đối với sản

	<p>phẩm hồ tiêu của tỉnh; 11 cơ sở được hướng dẫn đăng ký sử dụng mã số mã vạch cho các sản phẩm cà phê, hồ tiêu, trái cây; 20 cơ sở được hướng dẫn xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý truy xuất nguồn gốc; đồng thời, hỗ trợ 1.024 tem truy xuất/cơ sở; Thực hiện cấp tài khoản truy xuất nguồn gốc cho 70 cơ sở trên Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc tỉnh Đắk Nông; Hỗ trợ cấp 27 mã số phục vụ xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc (trong đó: 22 mã số vùng trồng và 05 mã số cơ sở đóng gói); Công nhận được 60 sản phẩm OCOP (với 07 sản phẩm đạt 4 sao và 53 sản phẩm đạt 3 sao) và 02 sản phẩm đang đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá, công nhận sản phẩm OCOP 5 sao (sản phẩm quốc gia).</p> <p>Để bình ổn giá, đảm bảo đầu ra cho sản lượng nông sản, trong thời gian tới Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề ra một số giải pháp như sau:</p> <p>(1) Xây dựng chính sách đặc thù thúc đẩy phát triển ngành nông nghiệp (ưu tiên chế biến sâu, liên kết chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao, hữu cơ...); kêu gọi, thu hút doanh nghiệp, nhà đầu tư nhằm dẫn dắt phát triển theo định hướng.</p> <p>(2) Tổ chức sản xuất có chứng nhận, ứng dụng công nghệ cao, xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc, vùng trồng... để nâng cao chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm, đáp ứng tiêu chuẩn thị trường quốc tế và nội địa ngày càng cao.</p> <p>(3) Tăng cường công tác quản lý nhà nước về vật tư nông nghiệp (giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi), xây dựng các trung tâm giống cây trồng, nhằm đảm bảo chất lượng phục vụ sản xuất.</p> <p>Bên cạnh sự đồng hành của cơ quan quản lý nhà nước, thì các doanh nghiệp và người dân cần tham gia các chuỗi liên kết giữa người dân với các doanh nghiệp, hợp tác xã tại địa phương để tạo nguồn cung (nguồn nguyên liệu lớn); Chủ động kết nối để tìm đầu ra ổn định, lợi nhuận cao, chia sẻ lợi nhuận cho người dân tham gia liên kết; Thực hiện nghiêm túc các cam kết tại Hợp đồng kết nối tiêu thụ nông sản giữa đơn vị thu mua và đơn vị cung ứng.</p>	
27	<p><i>Các cử tri Nguyễn Tạo, Phó Bí thư Đảng ủy xã Nhân Đạo; Phạm Ngọc Thạch, bon PiNao, xã Nhân Đạo, huyện Đắk</i></p>	<p>Công ty TNHH</p>



<p><i>R'Lấp</i>: Hiện nay, trên địa bàn xã Nhân Đạo các hồ đập chứa nước đã có chiều hướng cạn dần; trong đó, đập Bàu Muối địa phận bon PiNao đã cạn không đủ lượng nước phục vụ tưới tiêu trong thời gian đến, theo thông tin thì tình hình khô hạn có khả năng kéo dài, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn nước tưới cây trồng của nhân dân trên địa bàn; ngoài ra, theo phản ánh của người dân trong thời gian vừa qua việc điều tiết nguồn nước do Công ty khai thác công trình thủy lợi tỉnh vận hành điều tiết nước có phần chậm trễ, người dân và chính quyền gọi nhiều lần thì mới xả nước, đề nghị cơ quan chức năng quan tâm có biện pháp quản lý chặt việc điều tiết nước, xây dựng nguồn dự trữ nước phù hợp và tạo điều kiện cho người dân ở địa phương là những người trực tiếp hưởng lợi nguồn nước, quản lý, điều tiết nước cho phù hợp, để mục đích vừa tạo nguồn lợi cho dân, giảm việc chi trả ngân sách, thuận tiện và xử lý tốt nhu cầu cần nước tưới của dân.</p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>Trên địa bàn xã Nhân Đạo, huyện Đăk R'lấp, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh được UBND tỉnh Đăk Nông giao quản lý, khai thác và bảo vệ 05 công trình thủy lợi, gồm: thủy lợi Bàu Muối, Hồ Đăk Nêr, Hồ Đăk RMur, Hồ Đăk Rsung, Hồ bon Pi Nao. Hiện nay, tình hình thời tiết vào mùa khô năm 2023, nắng nóng kéo dài từ tháng 02 năm 2023 đến tháng 4 năm 2023, nên nguồn nước ở tất cả các hồ chứa trên địa bàn tỉnh đều giảm, cạn dần do cung cấp nước tưới phục vụ cho cây trồng vụ Đông Xuân 2022 - 2023. Tuy nhiên, nguồn nước tại các công trình thủy lợi trên địa bàn xã Nhân Đạo vẫn đảm bảo phục vụ nước tưới cho cây trồng, không xảy ra tình trạng thiếu nước tưới cho vụ Đông Xuân 2022 - 2023 và vụ Hè Thu 2023.</p> <p>Đối với công trình thủy lợi Bàu Muối thì mực nước hồ chứa vụ Đông Xuân 2022 - 2023 giảm hơn so với nhiều năm gần đây, nhưng hồ chứa vẫn đảm bảo nguồn nước tưới, không xảy ra tình trạng thiếu nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2022 - 2023 và vụ Hè Thu 2023. Để đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất trước mỗi mùa vụ, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh đã xây dựng lịch điều tiết</p>	<p>MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh</p>
---	---

	<p>nước các Hồ thủy lợi trên địa bàn xã Nhân Đạo, thống nhất với UBND xã Nhân Đạo để thực hiện và điều chỉnh phù hợp với tình hình thời tiết. Việc điều tiết nguồn nước hồ Bàu Muối phục vụ sản xuất được thực hiện theo từng đợt tưới nước tập trung để thực hiện tiết kiệm và hạn chế việc thất thoát nguồn nước, do đó người dân cần phải chủ động điều tiết nguồn nước sau công lấy nước từ kênh tưới vào ruộng theo lịch điều tiết. Quá trình vận hành điều tiết Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh luôn phối hợp chặt chẽ với UBND xã Nhân Đạo và nhân dân có diện tích đất sản xuất lấy nước từ hồ Bàu Muối để điều tiết nguồn nước kịp thời, tiết kiệm, hiệu quả. Hiện nay, tại Hồ Bàu Muối đã xuất hiện bè mảng cỏ mọc từ nhiều năm, chiếm đến 90% bề mặt lòng Hồ Bàu Muối, làm giảm dung tích nước hồ chứa, tiềm ẩn nguy cơ thiếu nước vào cuối vụ nếu hạn hán xảy ra, có nguy cơ mất an toàn Hồ đập. Do đó, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh đã tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét bố trí nguồn vốn để thực hiện việc nạo vét bè mảng cỏ, nạo vét lòng hồ đối với các hồ chứa có nguy cơ thiếu nước và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn Hồ đập.</p>	
28	<p><i>Cử tri Ngô Xuân Minh, thôn 3/2, xã Đắc SẮc, Huyện ĐẮk Mil:</i> Hiện nay, tỉnh đã ban hành Nghị quyết về liên kết chuỗi sản xuất nông nghiệp, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho nhân dân, tuy nhiên việc triển khai thực hiện Nghị quyết này chưa thật sự đồng bộ và chưa đi đến được với người dân, vì vậy giá cả các mặt hàng nông nghiệp còn rất bấp bênh, lên xuống thất thường, việc trồng cây nông nghiệp còn chạy theo giá cả chưa có sự định hướng, quy hoạch rõ ràng. Đề nghị cơ quan chức năng xem xét.</p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>Hiện nay, trên địa bàn tỉnh ĐẮk Nông có trên 65 liên kết thuộc 9 ngành hàng nông sản với khoảng 9.660 hộ dân tham gia thúc đẩy liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Để tăng cường liên kết sản xuất, tổ chức sản xuất tạo vùng nguyên liệu ổn định, bền vững, đáp ứng tiêu chuẩn thị trường trong nước và xuất khẩu; Tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách</p>	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	<p>khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 về phê duyệt một số chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Ngày 13/08/2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 433/KH-UBND về triển khai thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Phát triển nông nghiệp bền vững theo chuỗi liên kết giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Quyết định số 1456/QĐ-UBND ngày 27/8/2019 về thực hiện hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND ngày 26/3/2020 của UBND tỉnh về việc phân cấp phê duyệt hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.</p> <p>Thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn định hướng xây dựng các Hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị trở thành Hợp tác xã mô hình điểm; Đồng thời, phối hợp với các Sở, ban, ngành tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của địa phương; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Chính phủ xem xét sửa đổi, điều chỉnh một số nội dung chính sách hỗ trợ tại Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 theo hướng dễ tiếp cận; trình Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông sửa đổi, điều chỉnh một số nội dung chính sách hỗ trợ tại Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.</p> <p>Bên cạnh đó, khuyến khích người dân chủ động sản xuất theo khuyến cáo, định hướng của cơ quan chuyên ngành, không sản xuất ồ ạt, tự phát theo thị trường; Sản xuất đảm bảo tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm; Tham gia liên kết với các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất tạo vùng nguyên liệu ổn định và thực hiện một cách nghiêm túc các cam kết tại Hợp đồng kết nối tiêu thụ nông sản giữa đơn vị thu mua và đơn vị cung ứng.</p>	
29	<i>Cử tri Nguyễn Thị Duyên, thôn Bình Giang, xã Buôn</i>	Ban

	<p><i>Choách, huyện Krông Nô:</i> Đề nghị sớm bàn giao Trạm bơm số 5 cho Công ty TNHH MTV Khai thác các công trình thủy lợi tỉnh vận hành để người dân ổn định sản xuất.</p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>Công trình Trạm bơm Buôn Choách 5 thuộc dự án: Nâng cấp các công trình thủy lợi phòng chống hạn hán trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã hoàn thành công tác thi công xây dựng từ ngày 30 tháng 5 năm 2021, đã giao cho Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi tỉnh vận hành thử từ ngày 01 tháng 5 năm 2022 đến ngày 31 tháng 5 năm 2022. Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý tại Quyết định số 164/QĐ-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2023; Đồng thời, giao Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh khai thác vận hành tại Quyết định số 315/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh.</p> <p>Hiện nay, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh đang thực hiện bàn giao việc khai thác vận hành Trạm bơm Buôn Choách 5 cho Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi theo quy định, nhưng Công ty chưa tiếp nhận, do một số vị trí cục bộ tại tuyến kênh N1, N2 bị sạt lở bờ kênh. Tuy nhiên, từ khi công trình Trạm bơm Buôn Choách 5 thi công hoàn thành vào ngày 30 tháng 5 năm 2021, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã tổ chức vận hành Trạm bơm đảm bảo nguồn nước phục vụ cho người dân sản xuất theo mục tiêu của dự án, đối với việc bờ kênh bị sạt lở không ảnh hưởng đến việc khai thác vận hành Trạm bơm và cung cấp nguồn nước phục vụ sản xuất của người dân.</p> <p>Để đảm bảo khai thác vận hành Trạm bơm Buôn Choách 5 cung cấp nguồn nước tưới cho người dân sản xuất trong năm 2023, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh tổ chức làm việc với Công ty TNHH MTV khai thác Công trình thủy lợi tỉnh để sớm tiếp nhận chính thức khai thác, vận hành Trạm bơm Buôn Choách 5; đồng thời, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh tổ chức xử lý khắc phục việc sạt lở bờ kênh để đảm bảo theo hồ sơ thiết kế được duyệt trong tháng 7/2023.</p>	<p>Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh</p>
V	<b>Lĩnh vực chính sách xã hội</b>	

30	<p><i>Cử tri Nguyễn Ngọc Lung, thôn Đắc Hà, xã Đắc SẮk, huyện Đắc Mil: Vừa qua, gia đình ông đáo hạn tại Ngân hàng VietinBank với số tiền là 150.000.000 đồng, ông phải nộp tiền hồ sơ là 1.000.000 đồng, Ngân hàng buộc phải mua bảo hiểm vốn vay là 1.300.000 đồng, nhân viên Ngân hàng nói nếu không mua bảo hiểm thì không giải ngân. Đề nghị các cơ quan chức năng xem xét.</i></p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>Sau khi tiếp nhận ý kiến của cử tri Nguyễn Ngọc Lung, thôn Đắc Hà, xã Đắc SẮk, huyện Đắc Mil, liên quan đến nhân viên Ngân hàng buộc phải mua bảo hiểm vốn vay là 1.300.000 đồng, nếu không mua bảo hiểm thì không giải ngân.</p> <p>Ngày 21/6/2023, Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh Đắc Nông đã phối hợp với Ngân hàng TMCP Công Thương chi nhánh tỉnh Đắc Nông - Phòng giao dịch Đắc Mil (Vietinbank Đắc Nông) và cử tri Nguyễn Ngọc Lung để xác minh vụ việc.</p> <p><i>Đối với nội dung “Khách hàng phải nộp tiền hồ sơ là 1.000.000 đồng”:</i> Tại thời điểm đáo hạn (ngày 02/11/2022), cử tri đã ký Hợp đồng mở, sử dụng tài khoản (số đẹp) với Vietinbank Đắc Nông - Phòng giao dịch Đắc Mil, số tiền (phí số đẹp) là 1.100.000 đồng.</p> <p><i>Đối với nội dung “Ngân hàng buộc phải mua bảo hiểm vốn vay là 1.300.000 đồng, nếu không mua bảo hiểm thì không giải ngân.”</i> Ngày 02/11/2022, cử tri Nguyễn Ngọc Lung đã ký thỏa thuận với Vietinbank Đắc Nông - Phòng giao dịch Đắc Mil các giấy tờ sau:</p> <p>(i) Hợp đồng cho vay (số tiền vay là 150.000.000 đồng, lãi suất 12%/năm, thời hạn vay là 12 tháng);</p> <p>(ii) Giấy yêu cầu bảo hiểm sức khỏe tín dụng để thực hiện bảo hiểm khoản vay trên (phí bảo hiểm là 1.125.000 đồng).</p> <p>Quá trình làm việc, cán bộ Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh Đắc Nông và cán bộ tín dụng của Vietinbank Đắc Nông - Phòng giao dịch Đắc Mil đã giải thích về dịch vụ bảo hiểm đối với khoản vay này, để cử tri Nguyễn Ngọc Lung hiểu thêm. Qua đó, cử tri đã thống nhất với giải thích của Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh Đắc Nông.</p>	Ngân hàng nhà nước chi nhánh Đắc Nông
----	--	---------------------------------------

*Cử tri Nguyễn Sỹ Lương, tổ dân phố 4, thị trấn Kiến Đức, huyện Đák R'Láp:* Thời gian qua có 43 đồng chí Cựu chiến binh trên địa bàn thị trấn Kiến Đức, đã nhận được Quyết định trao tặng Huân, Huy chương kháng chiến các hạng 1,2,3. Tuy nhiên các đồng chí có tên trong Quyết định đều không được nhận tiền khen thưởng. Như vậy, theo quy định tại điều 70 của Nghị định số 91/2017 ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Thi đua, khen thưởng về khen thưởng tặng Huân chương và Truy tặng Huân chương có khác nhau về quy định thưởng theo Huân chương không. Đề nghị cơ quan chức năng sớm trả lời cho 43 đồng chí Cựu Chiến binh được biết.

**Trả lời:**

Thực hiện chính sách khen thưởng của Nhà nước, thời gian qua Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tập hợp hồ sơ đề nghị xét khen thưởng kháng chiến đối với 43 đồng chí Cựu Chiến binh trên địa bàn tỉnh Đák Nông, đã báo cáo, trình Quân khu V, Bộ Quốc phòng xem xét, đề nghị và đã được Chủ tịch nước quyết định khen thưởng cho các cá nhân có thành tích trong các cuộc kháng chiến, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, Lào và tuyến biên giới phía Bắc, Hải đảo. Việc khen thưởng kịp thời cho các đối tượng chính sách có ý nghĩa chính trị, xã hội rất sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với các cá nhân có công lao, thành tích trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ Quốc tế cao cả.

Theo các quyết định khen thưởng của Chủ tịch nước, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tỉnh đã tiếp nhận hiện vật khen thưởng và chuyển đến Ban Chỉ huy Quân sự các huyện và thành phố Gia Nghĩa để trao thưởng trong dịp kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2020), 31 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2020); hiện vật khen thưởng gồm: Bằng, khung, hộp, huân chương.

Về tiền thưởng, căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 66 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng: "*Quy* Thi đua, khen thưởng được dùng để

31

Bộ Chỉ  
huy  
Quân sự  
tỉnh

	<p><i>chi trong việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua và chi khen thưởng đối với danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng mà thành tích đạt được trong thời kỳ đổi mới (trừ trường hợp được Nhà nước phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”.</i> Như vậy, các hình thức khen thưởng thành tích trong các cuộc kháng chiến, làm nhiệm vụ ở Campuchia, Lào và biên giới phía Bắc, Hải đảo xa không có tiền thưởng kèm theo.</p> <p>Sau khi tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri Nguyễn Sỹ Lương, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã cử cán bộ làm việc, phổ biến các văn bản của Chính phủ, của Cục Tuyên huấn, Tổng Cục Chính trị, Bộ Quốc phòng và trả lời của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (theo Khoản 1 Điều 66 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng); cử tri Nguyễn Sỹ Lương đã đồng thuận với việc thực hiện chính sách khen thưởng mà Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã áp dụng đảm bảo đúng quy định của pháp luật.</p>	
32	<p><i>Cử tri Trịnh Giáo, Hiệu Trưởng Trường trung học cơ sở Chu Văn An xã Đức Minh, huyện Đắk Mil: Cần có phụ cấp cho cán bộ làm công tác phổ cập giáo dục. Đề nghị các cơ quan ban ngành của tỉnh quan tâm xem xét cho phù hợp.</i></p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>Tại Điểm a Khoản 5 Điều 2 Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐND ngày 25 tháng 4 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông Quy định nội dung chi, mức chi thực hiện Đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, quy định: “<i>Chi cho các hoạt động điều tra, khảo sát phục vụ công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục mầm non, phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục trung học cơ sở (phổ cập giáo dục)</i>”; thực hiện quy định tại Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông. Nguồn kinh phí thực hiện tại Điều 3 Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐND ngày 25 tháng 4 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông.</p> <p>Ngày 17/5/2023, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Công văn số 2673/UBND-KT về triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐND và Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND</p>	Sở Giáo dục và Đào tạo

	<p>ngày 25/4/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông yêu cầu các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Gia Nghĩa căn cứ các Nghị quyết trên và các quy định có liên quan chủ động nghiên cứu và tổ chức triển khai thực hiện.</p> <p>Như vậy, chế độ phụ cấp cho cán bộ làm công tác xóa mù chữ và phổ cập giáo dục được thực hiện từ kinh phí sự nghiệp giáo dục theo phân cấp Ngân sách nhà nước; các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.</p>	
33	<p><i>Cử tri Trần Minh Đường, thôn 2, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút:</i> Đề nghị cơ quan chức năng quan tâm, bố trí kinh phí đầu tư xây dựng khu vui chơi và sân vận động cho xã Tâm Thắng, nhằm đạt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao do nguồn Ngân sách địa phương còn hạn chế.</p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, kinh phí đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao và cụ thể là xây dựng khu vui chơi giải trí, Trung tâm Văn hóa thể thao cấp xã được phân cấp về địa phương theo Luật Ngân sách. Do đó, Ủy ban nhân dân huyện căn cứ kinh phí được bố trí để đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cho các xã nông thôn mới, ưu tiên các xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025.</p> <p>Ngày 15 tháng 5 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 515/QĐ-TTg về việc phê duyệt chương trình tổng thể về phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2023 - 2025. Trong đó, có nội dung hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, khu vui chơi giải trí dành cho trẻ em các khu công nghiệp, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.</p> <p>Ngày 07 tháng 6 năm 2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Công văn số 784/SVHTTDL-QLVHGĐ đề nghị các huyện, thành phố Gia Nghĩa đề xuất nhiệm vụ và kinh phí những dự án thực hiện Chương trình tổng thể về phát triển văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2023 - 2025 cần hỗ trợ từ nguồn Ngân sách Trung ương. Ủy ban nhân dân huyện huyện Cư Jút đã đề xuất đầu tư xây dựng khu vui chơi, giải trí dành cho trẻ em tại Khu Công nghiệp Tâm Thắng và 10 buôn, bon vùng</p>	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch



	<p>đồng bào dân tộc thiểu số, kinh phí dự kiến là: 6,5 tỷ đồng.</p> <p>Trên cơ sở đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét bố trí kinh phí cho địa phương để triển khai thực hiện Chương trình trên. Sau khi được các Bộ ngành Trung ương bổ sung, hỗ trợ kinh phí thì địa phương triển khai tổ chức thực hiện theo quy định.</p>	
34	<p><i>Cử tri Y Thanh B'Krông, Phó Chủ tịch HĐND xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút:</i> Buôn cổ buôn Nui, xã Tâm Thắng được lựa chọn là một trong 41 điểm đến tham quan thuộc 3 tuyến du lịch trong vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông. Để xây dựng, bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa của người Êđê, đề nghị cơ quan chức năng xem xét, phân bổ kinh phí đầu tư, xây dựng.</p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>Thực hiện Chương trình hành động số 27-CT/TU, ngày 24/9/2021 của Tỉnh ủy Đắk Nông về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 về sưu tầm, nghiên cứu, bảo tồn và phát huy các loại hình di sản văn hóa phi vật thể có nguy cơ thất truyền của đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 27/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai Chương trình hành động số 27-CT/TU, ngày 24/9/2021 của Tỉnh ủy Đắk Nông. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành nhiều kế hoạch, chương trình hành động nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống buôn Buôn, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút. Đồng thời, thực hiện Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 14/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ và phân bổ dự toán Ngân sách nhà nước thực hiện 03 Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023; Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 14/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc thông qua kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn Ngân sách nhà nước năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phân bổ chỉ tiêu cho các huyện và thành phố Gia Nghĩa thực hiện nhiệm vụ Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc</p>	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Trong đó, chú trọng về đầu tư bảo tồn làng, bản văn hóa truyền thống tiêu biểu của các dân tộc thiểu số và điểm đến du lịch tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Huyện Cư Jút được đề xuất hỗ trợ đầu tư xây dựng 01 điểm đến du lịch tiêu biểu tại buôn Buôr, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút.

Ngoài ra, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hướng dẫn thành lập các câu lạc bộ Công chiêng, tổ hợp tác dệt thổ cẩm; phối hợp tổ chức các lớp tập huấn về du lịch, về văn hóa phi vật thể, cụ thể: Lớp tập huấn, hướng dẫn thực hành quy trình tổ chức hoạt động du lịch cộng đồng cho cán bộ quản lý trực tiếp, người dân tham gia hoạt động du lịch tại các thôn, bon, buôn được lựa chọn làm thí điểm tại huyện Cư Jút”; Lớp tập huấn bảo tồn dân ca M’Nông trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; lớp Truyền dạy kỹ năng làm nghề dệt thổ cẩm và trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Qua đó, bồi dưỡng những kiến thức cơ bản về vận hành, khai thác hoạt động du lịch cộng đồng, để giúp cán bộ quản lý và người dân tiếp cận, nắm bắt quy trình và có thể thực ngay việc phục vụ tốt nhất cho du khách cũng như cách thức tổ chức, vận hành và quảng bá, phục vụ du khách. Bên cạnh đó, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư của tỉnh về du lịch cộng đồng. Đồng thời, bồi dưỡng kiến thức về quản lý, chuyên môn nghiệp vụ điều hành lễ hội, nâng cao hiệu quả, phương thức đối với công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số cho cán bộ làm công tác văn hóa, các đối tượng là già làng, trưởng bon, nghệ nhân tiêu biểu tại cơ sở. Qua đó, khôi phục và phát triển được các giá trị văn hóa dân gian gắn với phát triển du lịch.

Đồng thời, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền đến các trưởng buôn, già làng, nghệ nhân và đồng bào Ê Đê về việc giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình, trong đó khẳng định vai trò quan trọng của nhà dài đối với đời sống văn hóa của đồng bào; vận động người dân không bán nhà dài

	<p>truyền thống và những vật dụng có giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số do ông, bà để lại; dọn dẹp tạo cảnh quan trong buôn, nhằm xây dựng và phát triển buôn văn hóa truyền thống phục vụ cho định hướng phát triển du lịch, nâng cao thu nhập, đời sống, tinh thần cho nhân dân trong buôn, góp phần tăng thu Ngân sách địa phương; tổ chức hoạt động, quản lý tốt Nhà văn hóa xã Tâm Thắng tại buôn Buôn để phát huy hiệu quả các thiết chế sẵn có của đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ.</p>	
35	<p><i>Cử tri Trần Thái Châu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nam Đà, huyện Krông Nô: xã Nam Đà được thành lập đến nay hơn 45 năm; xã có đông dân cư nhất huyện, xã điểm về xây dựng nông thôn mới của tỉnh (về đích xây dựng nông thôn mới từ năm 2017). Trụ sở làm việc xã Nam Đà, hầu hết các hạng mục công trình đã xây dựng trên 20 năm, đến nay xuống cấp, hư hỏng nhiều; phòng làm việc, phòng họp và Phòng một cửa của xã hiện không đáp ứng được nhu cầu ngày một cao; Mặt khác, trụ sở nằm sát bên Chợ, rất ồn ào, giao thông buổi sáng thường ách tắc. Hiện trụ sở xã đã có trong danh mục trung hạn của tỉnh với tổng kinh phí là 14,7 tỷ đồng, nhưng vừa qua đã cắt bớt kinh phí còn có 300 triệu đồng giai đoạn 2023-2025; trong quý IV năm 2022, xã đã hoàn thành việc quy hoạch 1/500 khu trung tâm xã, diện tích quy hoạch 94ha; theo đó trụ sở xã mới được bố trí quỹ đất hơn 0,9ha cách trụ sở cũ khoảng 1,3 Km. Để sớm hình thành khu trung tâm mới, khai thác tiềm năng quỹ đất để tăng thu, tái đầu tư nâng cao cơ sở hạ tầng nông thôn đáp ứng mục tiêu về đích nông thôn mới nâng cao đến 2025; đề nghị các cơ quan chức năng quan tâm bố trí kinh phí xây dựng trụ sở làm việc của xã trong giai đoạn 2023 - 2025.</i></p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>Dự án Trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã Nam Đà, huyện Krông Nô được Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 11/5/2021, với tổng mức đầu tư là 14 tỷ đồng từ nguồn Ngân sách tỉnh; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, dự án được phê duyệt ban đầu tại Nghị quyết số 146/NQ-HĐND ngày 20/8/2021 của Hội đồng nhân</p>	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	<p>dân tỉnh Đắk Nông là 7,61 tỷ đồng. Tuy nhiên, do phải tập trung nguồn vốn để bố trí thanh quyết toán dự án hoàn thành, các dự án chuyển tiếp chuyển sang giai đoạn 2021-2025 và các dự án khởi công mới năm 2021 - 2022, tại Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 26/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông đã điều chỉnh giảm vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 của dự án còn lại là 0,3 tỷ đồng.</p> <p>Trong thời gian tới, nguồn thu Ngân sách tỉnh được cải thiện, được bổ sung bố trí tăng thêm cho đầu tư phát triển, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và bố trí nguồn vốn để thực hiện dự án. Trường hợp, giai đoạn 2021 - 2025 không cân đối được thì trong quá trình xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông ưu tiên bố trí vốn từ đầu giai đoạn để triển khai thực hiện.</p>	
36	<p><i>Các cử tri Phạm Văn Thắng, PCT Hội Người cao tuổi huyện Đắk Song, Trần Công Biên, tổ dân phố 3, thị trấn Đức An và Nguyễn Trường Tam, bon N'Jang Bơ, xã Truong Xuân, huyện Đắk Song:</i> Thực hiện Công văn số 1695/UBND-NV ngày 22/4/2020 của UBND huyện Đắk Song thì Chi hội trưởng, Chi hội phó Hội người cao tuổi thôn, bon, bản, tổ dân phố (gọi tắt là khu dân cư) đều được hưởng phụ cấp hàng tháng. Từ đầu năm 2023 đến nay Chi hội trưởng, Chi hội phó Hội Người cao tuổi ở khu dân cư không được hưởng phụ cấp, lý do thực hiện Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 05 tháng 5 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông. Căn cứ Quyết định số 138/QĐ-UBND ngày 07/02/2012 của UBND tỉnh Đắk Nông thì Hội Người cao tuổi là tổ chức xã hội đặc thù nên Chi hội trưởng, Chi hội phó Hội Người cao tuổi ở khu dân cư không bị điều chỉnh bởi Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 05/5/2022. Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét và sớm chi trả phụ cấp đối với Chi hội trưởng, Chi hội phó người cao tuổi ở khu vực dân cư.</p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>1. Về chức danh Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi cấp xã.      Tại Khoản 2 Điều 6 Điều lệ Hội Người cao tuổi có quy</p>	Sở Nội vụ

định: “*Hội tổ chức, hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, dân chủ, bình đẳng, công khai...*”.

Tại Báo cáo số 25/BC-SNV ngày 07 tháng 02 năm 2023 của Sở Nội vụ về xử lý kiến nghị của Hội Người cao tuổi nêu rõ, việc đưa một số chức danh ra khỏi người hoạt động không chuyên trách cấp xã, trong đó có Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi là phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng và nhà nước (chức danh này không còn là người không chuyên trách cấp xã nhưng vẫn còn là chức danh hoạt động theo Điều lệ Hội Người cao tuổi)

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; ngày 12/6/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TU về đổi mới sắp xếp hệ thống chính trị ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, trong đó tinh giảm mạnh số lượng người không chuyên trách cấp xã.

Theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ ban hành sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; theo đó, đối với xã loại 1: từ 22 người giảm xuống còn 14 người (giảm 08 người/xã); đối với cấp xã loại 2: từ 20 người giảm xuống còn 12 người (giảm 08 người/xã); đối với cấp xã loại 3: từ 19 người xuống còn 10 người (giảm 09 người/xã).

Triển khai thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ, Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Đắk Nông ban hành Nghị quyết số 47/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số nội dung Nghị quyết số 32/2013/NQ-HĐND ngày 19/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp và một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, buôn, bon, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Ngày 05/5/2022, HĐND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND quy định về chức danh, số

lượng, mức phụ cấp và một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách, một số đối tượng khác công tác ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, buôn, bon, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, theo đó cũng đã giảm nhiều chức danh không chuyên trách ở cấp xã nhằm tinh gọn bộ máy bao gồm Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi là phù hợp chủ trương của Đảng và tình hình Ngân sách của tỉnh.

Tại Nghị quyết 03/2022/NQ-HĐND ngày 05/5/2022, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã gồm 12 chức danh: Thủ quỹ - văn thư - lưu trữ; Phụ trách Đài truyền thanh - Quản lý Nhà văn hóa; Văn phòng - Tuyên giáo Đảng ủy, Tổ chức - Kiểm tra Đảng ủy; Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Hội Người cao tuổi, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ; Phó Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ, Phó Chủ tịch Hội Nông dân, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự, trong đó 02 chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã phải bố trí 02 người theo quy định. Tổng cộng là: 14 người tương ứng với cấp xã loại 1 được giao 14, đối với cấp xã loại 2 được giao 12 người bắt buộc 02 vị trí kiêm nhiệm, tỉnh Đắk Nông không có cấp xã loại 3. Vì vậy, việc bố trí thêm chức danh khác cho những người hoạt động không chuyên trách là khó khăn về kinh phí và không đảm bảo biên chế được giao.

*2. Đối với hỗ trợ phụ cấp cho chức danh Chi hội trưởng, Chi hội phó Người cao tuổi ở thôn, tổ dân phố.*

Căn cứ Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 05 tháng 5 năm 2022 của HĐND tỉnh Đắk Nông; Trong đó, hỗ trợ đối với Chi hội trưởng, Chi hội phó các tổ chức chính trị xã hội ở thôn, tổ dân phố (*Nông dân, Phụ nữ, Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên*) là phù hợp với tình hình Ngân sách của tỉnh.

Bên cạnh đó, ở cơ sở có nhiều chi hội khác ngoài Người cao tuổi (*gồm: Chữ thập đỏ, Khuyến học, Cựu thanh niên xung phong, Nạn nhân chất độc da cam ...*). Vì vậy, Ngân sách tỉnh chưa đảm bảo để hỗ trợ chế độ đối với Chi hội trưởng, Chi hội phó các chi hội này, nhằm đảm bảo sự công bằng giữa các tổ chức Hội, trong đó bao gồm Chi hội Người cao tuổi.

	<p>Theo đó, Chi hội trưởng, Chi hội phó Hội Người cao tuổi ở thôn, tổ dân phố không nằm trong đối tượng được hỗ trợ kinh phí quy định tại Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 05/5/2022 của HĐND tỉnh Đắk Nông.</p>	
37	<p><i>Cử tri Nguyễn Trường Tam, bon N'Jang Bơ, xã Trường Xuân, huyện Đắk Song:</i> Hiện nay, chế độ hưởng mức trợ cấp xã hội hàng tháng đối với Người cao tuổi là 80 tuổi, nhưng số người được hưởng trợ cấp ngày càng ít. Đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét hạ tuổi để hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng của Người cao tuổi xuống 75 tuổi.</p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>Hiện nay, chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng là Người cao tuổi được quy định tại các điểm a, b, c, d Khoản 5 Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội:</p> <p><i>“Điểm a. Người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; điểm b. Người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo không thuộc điểm a khoản này đang sống tại địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn; điểm c. Người từ đủ 80 tuổi trở lên không thuộc diện quy định tại điểm a khoản này và không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng; điểm d. Người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội nhưng có người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc tại cộng đồng.”</i></p> <p>Như vậy, quy định về độ tuổi để được hưởng chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng là người cao tuổi thuộc thẩm quyền của các Bộ, ngành Trung ương và Chính phủ.</p> <p>Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh báo cáo, đề xuất các Bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết.</p>	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

38	<p><i>Cử tri Trần Ngọc Hùng, thôn Nam Thạnh, xã Nam Đà, huyện Krông Nô: Dân quân tự vệ là lực lượng nòng cốt luôn nhận nhiệm vụ quan trọng bảo vệ địa phương khi có sự kiện diễn ra. Tuy nhiên, về chế độ hỗ trợ tiền Tết mỗi năm là 500.000đ (năm trăm ngàn đồng) cho tất cả các cán bộ, nhưng lực lượng Dân quân tự vệ lại không được hỗ trợ số tiền này. Đề nghị các cấp xem xét nghiên cứu cho phù hợp để tạo động lực cho lực lượng tiếp tục cống hiến cho địa phương và xã hội.</i></p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>Hàng năm, trên cơ sở ý kiến đề xuất của các cơ quan, đơn vị về đối tượng, mức chi quà Tết Nguyên đán, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định về nguồn kinh phí, mức chi thăm, tặng quà các cơ quan, đơn vị, cá nhân nhân dịp tết Nguyên đán trên địa bàn tỉnh.</p> <p>Đối với Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, căn cứ Quyết định số 2206/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 của UBND tỉnh về việc quy định kinh phí thăm, tặng quà các cơ quan, đơn vị, cá nhân nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Tại điểm b Khoản 2 Mục I Điều 1, quy định:</p> <p><i>“b) Mức 500.000 đồng/người cho các đối tượng sau:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Cán bộ là Chi hội trưởng, Chi hội phó của các hội, đoàn thể ở thôn, bon, buôn, bản, tổ dân phố; Phó Bí thư chi bộ và phó Trưởng thôn, bon, buôn, bản, tổ dân phố.</i></li> <li>- <i>Những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, buôn, bon, bản, tổ dân phố hưởng phụ cấp hằng tháng.</i></li> <li>- <i>Cán bộ, công chức cấp xã hưởng lương từ Ngân sách nhà nước.</i></li> <li>- <i>.....”</i></li> </ul> <p>Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Krông Nô và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Gia Nghĩa phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự cùng cấp tổ chức kiểm tra, rà soát đối tượng khác thuộc cấp xã, ở thôn, buôn, bon, bản, tổ dân phố ngoài đối tượng được quy định tại điểm b Khoản 2 Mục I Điều 1 Quyết định số 2206/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 của UBND tỉnh. Tổng hợp, đề xuất để bổ sung cho phù hợp.</p>	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
----	--	------------------------------------



39	<p><i>Cử tri Bùi Văn Tiến, bon Ta Mung, xã Trường Xuân, huyện Đắk Song:</i> Cán bộ ở cơ sở chế độ phụ cấp thấp trong khi đó vẫn phải trừ chiết khấu 10% đối với chức danh kiêm nhiệm. Đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét nâng chế độ đối với cán bộ thôn, bon, tổ dân phố và không trừ 10% đối với kiêm nhiệm chức danh khác.</p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>Từ khi thành lập tỉnh Đắk Nông vào năm 2004 đến nay, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh luôn quan tâm đến chế độ, chính sách đối với người không chuyên trách ở cơ sở.</p> <p>Ngày 05/5/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp và một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách, một số đối tượng khác công tác ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, buôn, bon, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, trong đó quy định mức phụ cấp kiêm nhiệm 90% là phù hợp với tình hình Ngân sách của tỉnh, với mức phụ cấp kiêm nhiệm nêu trên đã tương đồng và cao hơn với nhiều tỉnh thành phố trong cả nước (<i>ví dụ: thành phố Hà Nội 50%, Nghệ An 75%, Gia Lai 85%, Bình Định có chức danh 100%,...</i>).</p> <p>Hiện nay, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2023 quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố có hiệu lực từ 01 tháng 8 năm 2023; Trong đó, quy định mức phụ cấp kiêm nhiệm 100% đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Sau khi, Bộ, ngành Trung ương có có hướng dẫn cụ thể về việc thực hiện Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ, Sở Nội vụ sẽ tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Đắk Nông ban hành Nghị quyết mới về chế độ chính sách cho người không chuyên trách ở cơ sở phù hợp với quy định.</p>	Sở Nội vụ
VI	<b>Về lĩnh vực khác</b>	
40	<p><i>Cử tri Hoàng Văn Lưu, thôn 2, xã Nhân Đạo, huyện Đắk R'Lấp:</i> Trên địa bàn thôn 2, xã Nhân Đạo có khoảng 38 hộ dân có hộ khẩu thường trú tại thôn 2, nhưng phần đất các hộ đang</p>	UBND huyện Đắk Đak

<p>sinh sống thì ở địa phận của xã Đắc Wer và xã Nghĩa Thắng; do đó, nhiều hộ dân của địa bàn thôn rất thiết thòi về quyền lợi (vì khi xảy ra việc mất an ninh trật tự hoặc trộm cắp gọi công an xã Nhân Đạo để giải quyết thì Công an xã Nhân Đạo báo không thuộc thẩm quyền, vì địa bàn là xã Đắc Wer và xã Nghĩa Thắng). Người dân tại thôn 2 đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét về sáp nhập địa giới hành chính tại khu vực này về xã Nhân Đạo để nhân dân đảm bảo các quyền lợi thiết thực theo quy định.</p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, thì chính quyền địa phương quản lý nhà nước theo lãnh thổ. Vì vậy, việc chia tách, sáp nhập, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính chỉ thực hiện trong trường hợp cần thiết đã được quy định tại Điều 128 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, đồng thời phải đáp ứng các điều kiện sau:</p> <p><i>“... Phù hợp với các quy hoạch có liên quan đã được cấp có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Bảo đảm lợi ích chung của Quốc gia, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền địa phương các cấp; phát huy tiềm năng, lợi thế nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của từng địa phương;</i></li> <li>- <i>Bảo đảm yêu cầu về quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội;</i></li> <li>- <i>Bảo đảm đoàn kết dân tộc, phù hợp với các yếu tố lịch sử, truyền thống, văn hóa của địa phương; tạo sự thuận tiện cho nhân dân;</i></li> <li>- <i>Việc thành lập, sáp nhập, chia tách, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính phải căn cứ vào tiêu chuẩn của các đơn vị hành chính quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 2 của Luật này phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo.”</i> <p>Như vậy, thẩm quyền chia tách, sáp nhập, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 đối với cấp xã, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sau khi Chính phủ trình Đề án thành lập, giải thể, sáp nhập, chia tách, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.</p> </li></ul>	R'láp
--	-------

	<p>Hiện nay, việc sắp xếp đơn vị hành chính chưa có chủ trương của cấp có thẩm quyền. Do đó, đối với 38 hộ dân có hộ khẩu tại thôn 2, xã Nhân Đạo, nhưng có đất canh tác tại xã Đăk Wer và xã Nghĩa Thắng khi có sự việc xảy ra trên diện tích đất canh tác tại đơn vị hành chính xã nào, đề nghị các hộ dân liên hệ với chính quyền địa phương nơi có đất canh tác, hoặc nơi sinh sống để được xem xét, giải quyết theo quy định.</p>	
41	<p><i>Cử tri Hoàng Văn Lưu, thôn 2, xã Nhân Đạo, huyện Đăk R'Lấp:</i> Chợ Nhân Đạo được kêu gọi đầu tư và xây dựng từ năm 2010, từ khi công trình hoàn tất đến nay thì bị bỏ hoang, do bỏ hoang không có tổ chức, cá nhân nào quản lý nên hằng ngày tiềm ẩn nhiều nguy cơ tệ nạn xã hội, an toàn giao thông (vì người dân lấn ra đường mua bán), người dân kiến nghị các cấp chính quyền để giải quyết nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa có phương án xử lý khả thi. Đề nghị cơ quan chức năng sớm can thiệp có biện pháp xử lý dứt điểm việc nhà thầu không phối hợp bàn giao, bỏ hoang, lãng phí công trình, lãng phí nguồn đất công, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế trên địa bàn. Đề nghị tổ chức kêu gọi chủ đầu tư mới để tiếp nhận, xây dựng và quản lý khu chợ đi vào hoạt động giúp người dân thuận tiện kinh doanh, mua bán, phát triển kinh tế địa phương.</p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>Chợ xã Nhân Đạo là công trình được đầu tư thuộc Chương trình thu hút, kêu gọi đầu tư bằng hình thức xã hội hóa các công trình công cộng của tỉnh. Dự án chợ xã Nhân Đạo thuộc danh mục khuyến khích, hỗ trợ đầu tư phát triển công nghiệp, thương mại, du lịch và dịch vụ trên địa bàn tỉnh Đăk Nông được quy định tại Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND ngày 08/7/2011 của UBND tỉnh Đăk Nông.</p> <p>Ngày 21/7/2009, Ủy ban nhân dân huyện Đăk R'Lấp đã có công văn số 239/UBND-CN chấp thuận chủ trương để ông Hà Hồng Vũ đầu tư xây dựng chợ xã Nhân Đạo, với quy mô là chợ Hạng 3, bằng 100% vốn đầu của tư nhân và nguồn vốn huy động khác. Ủy ban nhân dân huyện Đăk R'Lấp đã hỗ trợ Chủ đầu tư trong công tác vận động nhân dân, thực hiện giải phóng mặt bằng, bàn giao quỹ đất sạch để Chủ đầu tư tiến hành đầu tư, xây dựng chợ. Đến nay, chợ xã Nhân Đạo chưa đi</p>	Sở Công Thương

	<p>vào hoạt động do còn một số hạng mục chưa được Chủ đầu tư xây dựng hoàn thiện như hạng mục: Phòng cháy chữa cháy; nhà vệ sinh; khu vực để xe, hệ thống thoát nước thải.</p> <p>Để giải quyết các khó khăn vướng mắc liên quan đến dự án chợ xã Nhân Đạo, UBND tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra, đánh giá đối với dự án Chợ xã Nhân Đạo tại Kế hoạch số 318/KH-UBND ngày 19/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Kế hoạch kiểm tra, giám sát, đánh giá các dự án đầu tư ngoài ngân sách của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2019.</p> <p>Theo đó, Sở Công Thương đã phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện việc kiểm tra đối với dự án chợ xã Nhân Đạo, huyện Đắk R'Lấp. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh tại Báo cáo số 373/BC-SKH ngày 02/10/2019 về kết quả kiểm tra, giám sát, đánh giá các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2019.</p> <p>Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 4782/UBND-KTTH ngày 08/10/2019 về việc xử lý, giải quyết các khó khăn vướng mắc đối với các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh; theo đó, UBND tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với UBND huyện Đắk R'lấp, các cơ quan, đơn vị liên quan thống nhất phương án, đề xuất xử lý đối với dự án chợ xã Nhân Đạo, huyện Đắk R'Lấp.</p> <p>Đồng thời, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 1993/SKH-KTĐN ngày 18/10/2019 về xử lý, giải quyết các khó khăn vướng mắc đối với các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh.</p>	
42	<p><i>Cử tri Lê Thanh Hoàng, thôn 8, xã Nhân Đạo, huyện Đắk R'Lấp:</i> Địa bàn Nhân Đạo có mỏ đá tại bon PiNao do Công ty Thiên Trung khai thác, trong thời gian qua có khai thác đá cây (khoảng 50 cây) Công ty vận chuyển về kho bảo quản tại xã Kiến Thành. Đề nghị UBND tỉnh, chỉ đạo cơ quan chuyên môn tổ chức kiểm tra, giám sát việc quản lý nguồn tài sản trên, tránh thất thoát nguồn tài nguyên, khoáng sản do Nhà nước quản lý; thông báo việc quản lý tài nguyên trên cho nhân dân được biết để theo dõi giám sát.</p>	Sở Tài nguyên và Môi trường

**Trả lời:**

Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Thiên Trung được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Giấy phép khai thác khoáng sản số 10/GP-UBND ngày 26/5/2021 để khai thác đá bazan làm vật liệu xây dựng thông thường tại Mỏ đá bon Pinao, xã Nhân Đạo, huyện Đắk R'lấp, diện tích khai thác 9,324ha, thời hạn khai thác đến hết ngày 28/12/2037.

Ngày 18/10/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn số 6058/UBND-KTN về việc vận chuyển, lưu giữ, bảo quản khoáng sản đã thu hồi được trong khu vực khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường với 220 cột đá bazan, tổng khối lượng là 544,77m<sup>3</sup> mà Công ty đã thu hồi trong quá trình khai thác tại Mỏ đá bon Pinao, xã Nhân Đạo, huyện Đắk R'Lấp; Theo đó, Công ty chỉ được vận chuyển khoáng sản đến kho chứa trên địa bàn huyện Đắk R'Lấp khi Ủy ban nhân dân huyện Đắk R'Lấp thống nhất với kế hoạch vận chuyển. Theo đó, ngày 20 /12/2021, Ủy ban nhân dân huyện Đắk R'Lấp có Công văn số 1929/UBND-NL về việc thống nhất kế hoạch vận chuyển khoáng sản về nơi lưu trữ, bảo quản của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Thiên Trung.

Ngày 13 tháng 4 năm 2022, UBND huyện Đắk R'lấp có Báo cáo số 121/BC-UBND về kết quả thực hiện Công văn số 6058/UBND-KTN ngày 18/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Trước khi vận chuyển, Công ty đã báo cáo UBND huyện Đắk R'lấp và được huyện chấp thuận. Hiện nay, 220 cột đá bazan dạng trụ được lưu trữ tại Nhà máy cưa xẻ đá Quốc Sơn tại thôn 6, xã Đắk Wer, huyện Đắk R'lấp. Đồng thời, Ủy ban nhân dân huyện đã tiến hành kiểm tra thực tế tại nơi lưu trữ đá (ngày 03/11/2022), ghi nhận Công ty lưu trữ toàn bộ khối lượng đá nêu trên tại Nhà máy.

Tại thời điểm kiểm tra, tại khu vực kho và sân bãi nhà máy chế biến đá Quốc Sơn vẫn đang hoạt động lưu giữ đá bazan dạng trụ. Kết quả kiểm tra sơ bộ cho thấy một lượng lớn đá có đánh dấu ký hiệu đã Ủy ban nhân dân huyện kiểm tra tại biên bản kiểm tra ngày 03/11/2022. Tuy nhiên, đá có bị xáo trộn, và ký hiệu một số khối đá bị mất. Do đó, việc vận chuyển và lưu trữ đá bazan dạng trụ, cột Công ty thực hiện lưu trữ tại nhà máy cưa xẻ đá Quốc Sơn, thôn 6, xã Đắk Wer, huyện Đắk

	<p>R'ấp, không phải xã Kiến Thành như phản ánh của cử tri.</p> <p>Trên cơ sở kiểm tra thực địa và hồ sơ liên quan, Đoàn kiểm tra đề nghị Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Thiên Trung phối hợp với Công ty TNHH Khai thác khoáng sản Quốc Sơn tiếp tục lưu giữ khối lượng đá bazan dạng trụ theo Văn bản số 6058/UBND-KTN ngày 18/10/2021 của UBND tỉnh và chịu trách nhiệm nếu để thất thoát. Đồng thời, đề nghị UBND huyện Đăk R'ấp chỉ đạo cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát hoạt động lưu giữ, bảo vệ đối với khối lượng đá đang lưu giữ tại Nhà máy chế biến đá Quốc Sơn theo chỉ đạo của UBND tỉnh, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển đá khai thác trái phép, không có nguồn gốc trên địa bàn huyện.</p>	
	<b>Tổng cộng: 42 mục</b>	